
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๒๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สิบสี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน
เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  
 
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับ  
๑. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
๒. กรมบังคับคดี 
๓. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๔. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
๕. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๖. กรมคุมประพฤติ 
๗. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
๘. กรมราชทัณฑ์ 

มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับ  
๑. สำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 
๒. กรมการจัดหางาน 
๓. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๔. กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 
๕. สำนักงานประกนัสังคม 
๖. สถาบันสง่เสรมิความปลอดภัย อาชวีอนามัย  
    และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
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ผลการพิจารณา 
มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับ  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ    ๘๗๘,๗๐๗,๓๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ตามที่ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีโครงการค่ายเยาวชน  

ขอสอบถามว่ามีดัชนีวัดผลการดำเนินการอย่างไร 
- ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รายงานข้อมูลการดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยา

ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย ว่ามีกรณีที่คณะกรรมการมีมติ  
ไม่จ่ายเงิน จำนวน ๒,๖๖๘ ราย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขอสอบถามว่าเหตุใดถึงไม่อนุมัติการจ่ายเงิน
ดังกล่าว 
 - ขอสอบถามว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีแนวทางการวัดความสำเร็จของการคุ้มครอง
พยานตามภารกิจอย่างไร 
 - ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...)  
พ.ศ. .... หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาแล้ว 
จึงขอสอบถามว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะมีแนวทางการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งอาศัยอยู่นอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตแ้ละ ๔ อำเภอของจังหวดัสงขลาอย่างไร 

- ในโครงการคุ้มครองพยานงบประมาณ จำนวน ๒๔ ล้านบาทในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ได้รับงบประมาณ ๒๔ ล้านบาทเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า เป็นการคุ้มครองต่อเนื่องจึงขอสอบถามว่า 
หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองพยานอย่างไร มีการคุ้มครองพยานจนคดีสิ้นสุดหรือคุ้มครอง  
ไปตลอดแม้คดีสิ้นสุดแล้ว  

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีโครงการคุ้มครองพยานเช่นกัน จำนวน ๘ ล้านบาท   
การคุ้มครองพยานของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันอย่างไร เพราะในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงาน  
ได้รายงานผลการดำเนินงานว่ามีการแยกเป็นคดีต่างๆ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กลับไม่มี
รายละเอียดผลการดำเนินงาน จึงขอสอบถามว่าเป็นการตั้งงบประมาณเผื่อไว้หรือไม่ ดังนั้น  หากมีคดี 
ที่ต้องคุ้มครองพยานจะมีงบประมาณจากที่ใด และแยกการคุ้มครองพยานแต่ละหน่วยงานนอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีปัญหาชาวอุยกูร์นั้นมีหลายหน่วยงานที่ได้ดำเนินการร่วมกัน หน่วยงานดำเนินการ 

โดยยึดหลักการรับผิดชอบตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญา  
ที่เกี่ยวข้องอยู่ โดยหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดูแลมาตรฐานให้เหมาะสมกับมาตรฐานกลาง  
และเปิดโอกาสให้ทั้งภายในและนอกประเทศเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหานี้ 

ทั้งนี้ การส่งชาวอุยกูกลับ หน่วยงานให้ความสำคัญกับความสมัครใจ ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติป้องกันและปรามปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคล  
สูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐส่งคนไปรัฐอื่น หากมีเหตุเชื่อว่าจะโดยทรมานหรืออันตราย  
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- กรณีคำถามว่าการจัดค่าเยาวชนของหน่วยงาน มีผลตอบรับเป็นอย่างไร กรณีนี้ ขอชี้แจงว่า
หน่วยงานมีการอบรม ๒ รูปแบบ คือ แบบ ๓ วันมีการค้างคืน ที่จังหวัดนราธิวาส เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็น
บุคคลใน ๓ จังหวัดชายแดน การอบรมจะมีการประเมินก่อนและหลังเข้าอบรมและมีการขยายผล โดยให้มี
การจัดทำคลิปสั้นไปเผยแพร่ในกลุ่มของผู้อบรม โดยผลที่ได้รับ  คือ มี ๙ คลิปที่นำไปเผยแพร่ได้  
ส่วนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้อง กับโรงเรียนทุ่งสองห้อง  
และเป็นรูปแบบ ๑ วัน มี ๕ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับ ภาคเอกชน มีนักเรียนเข้าร่วม กว่า ๙๐๐ คน 
และครูได้มีการขยายผลต่อในโรงเรียน และจะมีการจัดมหกรรม ที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วย 

- ส่วนกรณีข้อมูลผู้เสียหายในคดีอาญาในเอกสารงบประมาณกับใน PowerPoint ที่หน่วยงาน
ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ข้อมูลไม่ตรงกัน และสาเหตุที่หน่วยงานไม่จ่ายค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย ขอชี้แจงว่า หน่วยงานต้องจ่ายตามกฎหมายคือต้องได้รับความเสียหายโดยผู้เสียหายต้องไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุที่เกิดขึ้นหากมีส่วนเกี่ยวข้องถือว่าไม่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือ เพราะถือว่า
เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด โดยหน่วยงานจะจัดส่งข้อมูลรายละเอียดเป็นเอกสารอีกครั้ง  

- หน่วยงานมีการประสานกับอินฟลูเอนเซอร์ใช้งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดทำคลิป
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน  

- ส่วนการคุ้มครองพยาน หน่วยงานมีการวัดผลโดยประเมินทั้งความเชื่อมั่นกับประเมิน 
ความพึงพอใจโดยตรงกับพยานที่ได้รับการคุ้มครองว่า ยังมีความหวาดกลัวหรือไม่ และประเมิน  
ความพึงพอใจ โดยประเมินกับตัวพยานเอง และครอบครัวของพยานปีละ ๒ ครั้ง 

- เรื่องการไกล่เกลี่ย ที่หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมนั้น หน่วยงานได้งบประมาณ
เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘แล้ว จากสำนักงบประมาณจำนวน ๒๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๗๖ ซึ่งปัจจุบัน มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการคุ้มครองพยาน ส่วนในเรื่องการไกล่เกลี่ย
หน่วยงานได้งบประมาณเพียงพอ และมีการเก็บตกยอดหนี้ได้จำนวนมาก ทั้งนี้ หน่วยงานมีเครือข่าย  
กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพ่ือนำหลักสูตรของหน่วยงานไปให้ความรู้ในเรื่องการไกล่เกลี่ย หากไม่เพียงพอ
จะใช้งบประมาณจากเรื่องอื่นได้ภายหลัง 

- กรณีเรื่องพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมนั้นหน่วยงาน ไม่ได้เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ
หรือศาสนา หน่วยงานดูแลประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้  เรื่องการสมรสเท่าเทียมเป็นการ
ยอมรับทางกฎหมายในเรื่องของการสมรส จึงไม่กระทบกับสิทธิของศาสนาอิสลามแต่อย่างใด 

- กรณีการคุ้มครองพยานที่มีคำถามว่ามีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ กรณีนี้หน่วยงานเป็น
หน่วยงานกลางและมีการบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับ ๑๙ หน่วยงาน เพ่ือดูแลในเรื่องนี้  
ทั้งนี้ บางหน่วยงานมีงบประมาณของหน่วยงานเอง ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีข้อตกลงร่วมกันว่า หากพยาน
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดให้หน่วยงานนั้นรับไปดำเนินการ แต่หากไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ
ต้องให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้รับผิดชอบ 

- การพิจารณาให้เข้าโครงการคุ้มครองพยานนั้นมีหลักเกณฑ์ คือ ต้องเป็นพยานในคดีอาญา  
และมีความไม่ปลอดภัย รวมทั้งพยานต้องยินยอมที่จะเข้าโครงการคุ้มครองพยาน เพราะการคุ้มครอง
ต้องจำกัดสิทธิหลายเรื่อง เช่น สิทธิในการเดินทางและควบคุมการสื่อสาร ซึ่งมีกรณีที่พยานไม่ยินยอม
เข้าร่วมโครงการด้วย นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความปลอดภัยของพยานด้วย และการคุ้มครองพยาน
จะสิ้นสุดเมื่อภัยของพยานหมดลง ไม่เกี่ยวว่าคดีจะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ 
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งข้อมูลตาม

รายการ ดังนี้  
๑. แนวทางดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และแผน

ดังกล่าวครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ หรือไม่  
๒. แนวทางการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้

บริบทความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจ 
- นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งข้อมูล

ตามรายการ ดังนี้  
๑. การใช้จ่ายงบประมาณผลิตสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และภาค 

ประชาสังคม ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับช่องยูทูป Point Of view ในการผลิตรายการออนไลน์หัวข้อ 
ประวัติศาสตร์การค้าทาส  

๒. การดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ  

๓. ข้อมูลการเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับสำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
กรมบังคับคดี      ๑๔๔,๔๑๕,๘๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามว่ากรมบังคับคดี มีแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับ  

การสืบทรัพย์เพ่ือการบังคับคดีอย่างไร 
 - ขอสอบถามกรมบังคับคดีว่า มีแนวคิดที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย ซึ่งเป็นกฎหมายที่เปลี่ยนหลักเกณฑ์การขอฟ้ืนฟูกิจการของผู้ประกอบการ  SME เข้าสู่การ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอีกหรือไม่ 

- สถิติการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  พบว่ามีเรื่องค้าง  
การพิจารณาอยู่ในกรมบังคับคดีเป็นจำนวนมากประมาณ ๖ แสนเรื่อง ขอสอบถามว่าจะมีแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณคดีอย่างไร 

- กรณีคดีหนี้ กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เป็นคดีของผู้ที่ไปกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยากจนที่ไปกู้เงิน แต่เมื่อจบการศึกษากลับตกงานหรือหางานทำไม่ได้จนกลายเป็น  
มีหนี้สินที่ไม่สามารถใช้คืนได้ จึงขอสอบถามว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  มีการไกล่เกลี่ย  
๖ แสนคดี แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อีก ๖ แสนคดี ยังเหลืออีก ๖ แสนกว่าคดี จึงขอสอบถาม
ว่าหน่วยงานมีหนี้ทั้งหมดในปัจจุบันจำนวนเท่าใด    
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 - ระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ของหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิภาพ
หรือปรับปรุงระบบนี้หรือไม่อย่างไร เพราะการยื่นหนังสือยังต้องไปยื่นต่อเจ้าพนักงานของหน่วยงาน  
ในชั้นบังคับคดี จึงขอให้หน่วยงานประเมินผลระบบนี้ด้วย  

- การเร่งผลักดันการบังคับคดีใน ๙ จังหวัด ขอให้ชี้แจงว่ามีการกระจายการบังคับคดีอย่างไร  
เมื่อคดีมีคำพิพากษาแล้ว ส่งมาถึงหน่วยงาน หน่วยงานมีการจัดทำข้อมูลเป็นจำนวนหรือไม่ เกี่ยวกับ
การบังคับคดี และโดยเฉลี่ยมีการบังคับคดีในพ้ืนที่ใดมากที่สุด มีการกระจายคดีในการดำเนินการ
อย่างไร 

 - กรณีการบุกรุกที่สาธารณะ จำนวน ๕๐ ไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการฟ้องศาล 
และชนะคดีแล้ว แต่ผ่านมาเป็นเวลาสิบปี จำเลยกลับยังไม่ออกจากพ้ืนที่ จึงขอสอบถามว่าหน่วยงาน 
จะดำเนินการให้ออกจากพ้ืนที่อย่างไร 
 - กรณีคดีหนี้ กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เป็นคดีของผู้ที่ไปกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยากจนที่ไปกู้เงิน แต่เมื่อจบการศึกษากลับตกงานหรือหางานทำไม่ได้จนกลายเป็น  
มีหนี้สินที่ไม่สามารถใช้คืนได้ จึงของสอบถามว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการไกล่เกลี่ย ๖  
แสนคดี แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อีก ๖ แสนคดี ยังเหลืออีก ๖ แสนกว่าคดี จึงขอสอบถามว่า
หน่วยงานมีหนี้ทั้งหมดในปัจจุบันจำนวนเท่าใด    

 - ระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ของหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิภาพ
หรือปรับปรุงระบบนี้หรือไม่อย่างไร เพราะการยื่นหนังสือยังต้องไปยื่นต่อเจ้าพนักงานของหน่วยงาน  
ในชั้นบังคับคดี จึงขอให้หน่วยงานประเมินผลระบบนี้ด้วย   

    - การเร่งผลักดันการบังคับคดีใน ๙ จังหวัด ขอให้ชี้แจงว่ามีการกระจายการบังคับคดีอย่างไร  
เมื่อคดีมีคำพิพากษาแล้วส่งมาถึงหน่วยงาน หน่วยงานมีการจัดทำข้อมูลเป็นจำนวนหรือไม่ เกี่ยวกับ 
การบังคับคดี และโดยเฉลี่ยมีการบังคับคดีในพ้ืนที่ใดมากที่สุด มีการกระจายคดีในการดำเนินการ
อย่างไร 

 - กรณีการบุกรุกที่สาธารณะ จำนวน ๕๐ ไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการฟ้องศาล 
และชนะคดีแล้ว แต่ผ่านมาเป็นเวลาสิบปี จำเลยกลับยังไม่ออกจากพ้ืนที่ จึงขอสอบถามว่าหน่วยงาน  
จะดำเนินการให้ออกจากพ้ืนที่อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- โครงการเผยแพร่กฎหมายล้มละลายเป็นโครงการให้ความรู้กับทุกจังหวัด แต่บางจังหวัดมี  

การดำเนินงานตามโครงการไม่มากแต่หน่วยงานจะรับไปดำเนินการให้ครบทุกจังหวัด 
- กรณีอาคารจอดรถของหน่วยงานที่แออัดนั้น หน่วยงานได้แก้ปัญหาโดยได้ย้ายส่วนราชการ  

๗ กอง ออกจากพ้ืนที่แล้วเพ่ือลดความแออัด ทั้งนี้ หน่วยงานจะรับไปแก้ไขปัญหา โดยเคยจัดให้มี  
รถบริการแต่ไม่มีผู้ใช้บริการมากนักในขณะนั้น 

- เรื่องการอัพเดตเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นอาจมีความล่าช้า เพราะเจ้าหน้าที่จะอัพเดตข้อมูล 
 ๑ - ๒ วัน หน่วยงานขอรับไปดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคดีที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
จำนวนมากเจ้าหน้าที่ทำงาน ๗ วันไม่มีวันหยุด 

- เรื่องเอกสารประชุมอาเซียน หน่วยงานจะจัดส่งเป็นเอกสารอีกครั้งให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ   
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- การแก้ไขปัญหาการสืบทรัพย์เองของโจทก์นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กล่าวไว้
ชัดเจนว่าให้เจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นผู้บังคับคดีแต่การสืบทรัพย์เป็นหน้าที่ของโจทก์ ซึ่งหน่วยงาน  
จะขอรับไปดำเนินการเพ่ือแก้ไขกฎหมายต่อไป  

- กรณีเรื่องของบ้านพักที่ถูกดำเนินคดีแล้วมีทรัพย์สินส่วนกลาง หากมีเจ้าหนี้อยู่หรือมีทรัพย์สิน 
อยู่การจัดเก็บเงินค่าส่วนกลางยังพอที่จะดำเนินการได้ แต่หน่วยงานจะให้มีการประชุมเจ้าหนี้ ซึ่งมีกรณี
ที่ เวลาประชุม เจ้าหนี้ ไม่มาร่วมประชุมทำให้เกิดปัญหาในการจัดการ  แต่หน่วยงานจะติดตาม 
ความคืบหน้าให้เกี่ยวกับกรณีนี้ 

- เรื่องของคดีหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หน่วยงานได้บังคับคดีแล้ว จำนวน
๕๑,๐๐๐ คดี และหน่วยงานได้งดการขายทอดอยู่ตลอด และมีการชะลอบังคับคดีเพ่ือให้โอกาสลูกหนี้
มาเจรจาและในระยะเวลาอันใกล้อาจมีการเยียวยาลูกหนี้ในเรื่องนี้  

- เรื่องร่างแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลายนั้นกฎหมายนี้ดีมาก หน่วยงานกำลังเร่งเสนอเพ่ือใช้
บังคับโดยเร็วคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในอนาคตอันใกล้นี้ 

- จากการสอบถามว่า พ้ืนที่ ในแต่ละจังหวัดมีคดีมากน้อยเพียงใด และหน่วยงานจะ 
ดำเนินการอย่างไรให้คดีลดลงหรือแล้วเสร็จหรือเจรจากันได้มากขึ้นนั้น หน่วยงานได้นำนโยบาย  
ปลอดการบังคับคดี มาใช้เพ่ือให้คดีลดลงเหลือเพียง ๗๐ เรื่อง และหน่วยงานของรับไปปรับชื่อ  
โครงการอีกครั้ง 

- เรื่องของคดีที่ค้างดำเนินการของหน่วยงานนั้น หน่วยงานได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะให้คดี  
เสร็จสิ้นมากกว่าคดีที่เกิดมาใหม่ โดยในปีที่ผ่านมามีคดีเกิดขึ้น ๓๕๖ ,๐๐๐ กว่าเรื่อง ได้ดำเนินการ 
เสร็จสิ้น ๓๑๑,๐๐๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ที่คดีเสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องจากมีเรื่องภาวะเศรษฐกิจ  
ทำให้การขายทอดตลอดยากขึ้น ผู้ซื้อทรัพย์ขอสินเชื่อจากธนาคารได้ยากขึ้น ไม่ ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานจะทำให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

- จากคำถามว่า หน่วยงานต้องบังคับคดีของหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
อยู่เท่าใดนั้น ในปีนี้มีคดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ย จำนวน ๓๐,๐๐๐ กว่าคดี และมีการไกล่เกลี่ยเสร็จแล้ว 
ร้อยละ ๙๗ เป็นการไกล่เกลี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้ กยศ. จำนวน ๑๑ ,๐๐๐ กว่า เป็นยอดทุนทรัพย์ 
๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท  

- กรณีระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เป็นระบบที่เริ่มใช้ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยได้มีการปรับปรุงระบบให้ใช้งานในระบบออนไลน์ได้ 
ในช่วงการระบาดของโรค แต่ปัญหา คือ กระบวนการบังคับคดีกับศาลเป็นคนละส่วนกัน การบังคับคดี
ยังคงต้องใช้โฉนดตัวจริงในการโอนกรรมสิทธิ์กับคู่ความ จึงจำเป็นต้องใช้ต้นฉบับเป็นเอกสาร จึงใช้แต่
ระบบ e-Filing ไม่ได้ 

- การเร่งรัดกลุ่ม Sandbox ทั้ง ๙ จังหวัดใหญ่ก่อนพ้ืนที่อื่น ๆ นั้น เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีคดี
มากและมีสภาพเศรษฐกิจใหญ่กว่าพ้ืนที่อื่น ดังนั้น  การดำเนินการจึงเริ่มในจังหวัดใหญ่ก่อน  
เพราะงบประมาณมีจำกัดจึงจัดสรรให้พ้ืนที่ที่จำเป็นก่อน  

- จากคำถามเรื่องของไทรโยค หน่วยงานยังสืบค้นข้อมูลทางคดีนี้ไม่พบ จึงขอตรวจสอบอีกครั้ง 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- โครงการการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญตัิลม้ละลายด้านการฟ้ืนฟูกิจการของลกูหนี้

ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท ของกรมบังคบัคดีส่วนใหญก่ระจกุตวัอยู่ใน
จังหวดัใหญ่ ดังนั้น ควรกระจายโครงการไปยงัจังหวดัเลก็ด้วย 

 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ     ๓๖๑,๐๕๔,๙๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีแผนบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

ในการปราบปรามการนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อน และปลากะพงเถื่อนอย่างไร 
 - ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความคืบหน้าในการตรวจสอบขบวนการค้ามนุษย์ที่  
ประเทศฟินแลนด์ และคดีความที่เกี่ยวข้องกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สองคนอย่างไร 
 - ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอรับงบประมาณ ๗ ล้านบาท สำหรับการปราบปรามการนำเขา้
หมูเถื่อน และขอรับงบประมาณ ๓  ล้านบาท เพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ขอสอบถามว่า 
จะใช้งบประมาณทั้งสองส่วนแก้ไขปัญหาในเชิงรุกอย่างไร 

     - หน่วยงานควรดูแลปัญหาเรื่องแก็ งคอลเซ็นเตอร์ และเรื่องของเว็บพนันออนไลน์   
เพราะจากการติดตามข่าวที่ผ่านมา ประชาชนขาดความเชื่อมั่น การดำเนินงานของสำนักงาน  
ตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวพอสมควร เพราะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน  
ตำรวจแห่งชาติ มีกรณีถูกร้องเรียนว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์  

    ดังนั้น หน่วยงานจึงควรรับปัญหาเหล่านี้ เป็นคดีพิเศษ เพราะหน่วยงานเป็นหน่วยงาน  
ที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น และเว็บพนันออนไลน์ทำให้เกิดการก่ออาชญากรรมในเรื่องต่าง ๆ  
เพ่ิมมากขึ้น จากการที่เมื่ออาชญากรเป็นหนี้เว็บพนันออนไลน์จนไม่มีเงินใช้จะมีการก่ออาชญากรรม
ตามมาจนจำนวนการก่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

   - ในหน้า ๑๗ ในผลงาน ข้อ ๓ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ในเอกสารงบประมาณ
ของหน่วยงาน มีข้อมูลการทำคดีบุกรุกป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ และป่า ซึ่งคดีเหล่านี้หน่วยงาน  
ได้ดำเนินการมาแล้วหลายปี มีผู้บุกรุกตกเป็นจำเลยในจังหวัดหลายคน ขอสอบถามว่ามีความคืบหน้า 
ในเรื่องนี้อย่างไร  

- กรณีการฉ้อโกงของคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมัน  จังหวัดกระบี่  ที่เกิดขึ้น 
จำนวนมาก ขอทราบความคืบหน้าว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว เพราะมีสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ได้รับ
ความเสียหายจำนวนมากเป็นวงเงินหลายร้อยล้านบาท  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การดำเนินคดีหมูเถื่อนนั้น หน่วยงานมีแนวทางในการบูรณาการกับกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์และกระทรวงการคลัง โดยความร่วมมือกับกรมศุลกากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดำเนินคดี  
กับผู้นำเข้า 
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- เรื่องการป้องกันการนำเข้าผิดกฎหมาย หน่วยงานได้ถอดบทเรียนผู้นำเข้า ว่ามีวิธีการกระทำ
ผิดอย่างไรวิธีการสำแดงเท็จดำเนินการอย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจ รวมทั้งมีการเฝ้าระวังที่ต้นทาง 
ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ และมีการตรวจสอบการยื่นเอกสารนำเข้าที่เข้มงวด รวมทั้ง 
มีการประสานข้อมูลจากประเทศต้นทาง ทำให้ทราบว่าการสำแดงเท็จเป็นอย่างไร และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีการแต่งตั้งชุดตรวจห้องเย็นด้วย ซึ่งได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหานี้  

- เรื่องการให้ความช่วยเหลือและการป้องกันการฉ้อโกงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์   
และพนันออนไลน์ หน่วยงานได้จัดตั้งหน่วยงานภายในของหน่วยงานเองในการดูแลเรื่องนี้ และบูรณา
การกับภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังภัยนี้ ซึ่งหน่วยงานกำลังเร่งรัด
แก้ปัญหาและปกป้องประชาชนในเรื่องนี้อยู่ 

  - กรณีความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์ที่ประเทศฟินแลนด์ เป็นกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศ  
ได้ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ที่ ไปเก็บผลไม้ในประเทศฟินแลนด์ ซึ่งการดำเนินคดีนี้ เป็นอำนาจ  
ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ 

- กรณีที่ ๒ ผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีปัญหากันนั้น หน่วยงานสามารถดำเนินคดี
ในเรื่องการฟอกเงินได้ แต่ได้รับแจ้งว่ามีจำนวนทรัพย์สินทางคดีไม่ถึง ๓๐๐ ล้านบาท ทำให้ไม่เข้าเกณฑ์
ที่หน่วยงานจะให้เป็นคดีพิเศษ ประกอบกับเป็นความผิดที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ จึงเป็นเรื่องของ
สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ดำเนินการ 

- เรื่องงบลงทุนที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น หน่วยงานได้
ตรวจสอบแล้ว หน่วยงานได้งบประมาณ จำนวน ๑๙๔ ล้านบาท และเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๙.๙  
ซึ่งผลที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น กล้องบันทึกเสียง ๓๐ ล้านบาท 
และอุปกรณ์โปรแกรมรวบรวมหลักฐาน อุปกรณ์แสดงภาพและเสียง เป็นต้น และมีการอุทธรณ์  
การจัดซื้อจัดจ้างจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ แต่ในปัจจุบันมีการเปิดจ่ายครบหมดแล้ว 

- ส่วนในเรื่องของคดีการออกเอกสารสิทธิไม่ชอบในจังหวัดนราธิวาสนั้น หน่วยงานรับเป็นคดี
พิเศษแล้วและคดีอยู่ระหว่างสรุปพยานหลักฐาน และจะเสนอความเห็นในเดือนกันยายนนี้ 

- ส่วนในเรื่องคดีในจังหวัดมุกดาหารที่มีการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร หน่วยงานกำลัง
ดำเนินการเรื่องของเถื่อน และจะกวดขันให้ศูนย์บริการภาค ๔ ของหน่วยงาน ดูแลเรื่องนี้อย่างเข็มงวด 

- เรื่องคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ในการสอบสวนมีเจ้าหน้าที่รัฐ  
เข้ามาเกี่ยวข้องจะมีการส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ส่วนคดี
สหกรณ์สวนปาล์ม จังหวัดกระบี่ อยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงแล้ว 

- เรื่องหนี้นอกระบบ หน่วยงานได้มีพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา หากเข้า
หลักเกณฑ์ของหน่วยงาน จะรับไปดำเนินการได้เป็นคดีพิเศษและสอบสวนได้ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรเป็นหน่วยงานหลักในการปราบปรามบัญชีม้าที่เป็นปัจจัยสำคัญ

ของการหลอกลวงประชาชนให้เสียทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้ชำนาญการในหลาย
ด้านและมีอำนาจเบ็ดเสร็จตามกฎหมาย 
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 - กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรพิจารณารับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นคดีพิเศษ เพื่อให้กระบวนการ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชนทางออนไลน์  
ที่มีมูลค่าความเสียหายเป็นวงกว้าง 
 - กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรเร่งสอบสวนกรณีการบุกรุกป่าและตัดไม้ในพ้ืนที่ตำบลเชิงคีรี 
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และเอาคนผิดมาลงโทษ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
เนื่องจากแผนงานนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 

 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์     ๔๒๕,๑๐๙,๙๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าวกรอง ๗ ,๔๓๓ ,๙๐๐ บาท ขอสอบถามว่าแผนงานนี้  
มีความซ้ำซ้อนกับภารกิจของสำนักข่าวกรองแห่งชาติหรือไม่ 
 - ขอสอบถามว่าอาคารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ก่อสร้างเสร็จ จะมีแนวทางการเพ่ิม
จำนวนบุคลากรในอนาคตหรือไม่ 
 - ขอสอบถามว่าหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันใดที่ได้รับการรับรองให้สามารถทำงาน  
ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และมีกระบวนการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากร
ด้านนี้อย่างไร 
 - ขอสอบถามว่าอำนาจหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับ สำนักงานพิสูจน์ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ มีความแตกต่างกันอย่างไร และจะลดความซ้ำซ้อนในการทำงานกันอย่างไร 

- การตรวจพิสูจน์ผู้กระทำผิดทางเพศ มี ๒๐๐ กว่าคดี ขอสอบถามว่า หน่วยงานมีข้อมูล  
เชิงสถิติหรือไม่และมีปัญหาความยากง่ายในการพิสูจน์ความผิดหรือไม่อย่างไร เช่น เมื่อมีการตรวจ
มาแล้ว มีการเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร เพราะการตรวจพิสูจน์มีหลายหน่วยงานดำเนินการ 
และภาครัฐอุดหนุนงบประมาณในการตรวจพิสูจน์หรือไม่ หรือต้องจ่ายเพิ่มเอง  

- การเก็บข้อมูล DNA ของผู้ต้องขัง ๑๐,๐๐๐ ราย จึงขอสอบถามว่าประเทศไทยมีผู้ต้องขัง 
เป็นอาชญากรร้ายแรง ๑๐,๐๐๐ ราย ใช่หรือไม่  

- ขอสอบถามว่า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจกับหน่วยงาน มีการดำเนินการแตกต่างกัน
อย่างไร หน่วยงานเห็นว่าควรมีหน่วยงานแห่งเดียวเพียงพอหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการมอบสิทธิการเป็นคนไทย หน่วยงานได้ดำเนินการมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  

แต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณจำนวนหมื่นราย แต่ได้รับจัดสรร ๓๕๐๐ ราย  
ซึ่งรายละเอียดจะจัดส่งเป็นเอกสารอีกครั้ง โดยหน่วยงานอาจทำเหตุผลเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ว่าต้องพิสูจน์ DNA เพ่ือมอบสิทธิการเป็นคนไทยซึ่งมีผู้ขอตรวจ ๙ แสนราย เพราะการตรวจ DNA  
เป็นเรื่องสำคัญ และหากบิดามารดาเสียชีวิตแล้วการตรวจจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นถึง ๒ เท่า   
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- เรื่องแผนบูรณการภาคใต้ ได้มีการสอบถามว่า มีการซ้ำซ้อนหรือไม่กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
ขอชี้แจงว่า หน่วยงานจะจัดส่งเป็นเอกสารอธิบายเรื่องนี้อีกครั้ง โดยเรื่องนี้ได้รับการขอความร่วมมือกับ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ทั้งนี้ หน้าที่หลักของหน่วยงานจะไม่เหมือนกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ แต่เป็นการหาหลักฐาน 
ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือป้องกันความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ เพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกผิดของอาชญา
กรในชั้นศาล  

- ส่วนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาตรวจ DNA หน่วยงานจะจัดส่งเป็นเอกสารโดยละเอียด 
อีกครั้งเพราะมีรายละเอียดจำนวนมาก 

- เรื่องการให้บูรณาการฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หน่วยงานขอรับไปดำเนินการและจะจัดส่ง
ข้อมูลเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาอีกครั้ง 

- เรื่องโครงการ Watch List หน่วยงานขอรับไปดำเนินการขอรับไป และหน่วยงานมีการจัดทำ
ใบยินยอมให้ผู้ตรวจ DNA ทุกคน เพราะหน่วยงานให้ความสำคัญกับเรื่องของการละเมิดสิทธิ  
ของประชาชนอยู่แล้ว 

- กรมราชทัณฑ์ มีกองงานที่มีการประชุมก่อนที่ผู้ต้องขังจะถูกปล่อยตัว ๑ - ๓ ปี ซึ่งมีกลุ่ม
ผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มเฝ้าระวังหรือ Watch List หรือไม่นั้น หน่วยงานมีข้อมูลว่ามีผู้ต้องขังกว่าหมื่นคน 
ที่เกิดจากคดีฆ่าคนตาย หรือคดีที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ โดยหน่วยงานมีการเก็บสารพันธุ์กรรม ซึ่งการเก็บสาร
นั้นจะใช้วิธีสวอปจากกระพุงแก้มซึ่งจะทำให้ฐานข้อมูลนี้ไม่สูญหายไป 

- เรื่องของการขยายอัตรากำลังของหน่วยงาน เมื่ อหน่วยงานสร้างอาคารเสร็จแล้ว  
อาคารดังกล่าว หน่วยงานได้หารือกับ สำนักงาน กพ. แล้ว ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะขยายอัตรากำลัง  
โดยเริ่มจากรับพนักงานราชการในเบื้องต้นก่อน   

- หน่วยงานมีการทำ บันทึกข้อตกลง (MOU) เพ่ือดำเนินงานร่วมกันในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์   
เช่น ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานร่วมกัน 

- หน่วยงานขอรับไปดำเนินการจัดทำติ๊กต็อกให้เหมือนกับซีรี่เกาหลี เพ่ือประชาสัมพันธ์  
การดำเนินงานของหน่วยงาน 

- เรื่องการตรวจ DNA หากหน่วยงานได้รับงบประมาณอยู่ตลอด ปีละ ๓๕๐๐ คน จะทำให้อีก
หลายปีกว่าที่จะตรวจ DNA ได้ครบ หากมีผู้จ่ายค่าใช้จ่ายจะสามารถดำเนินการได้รวมทั้งหมด   

- ในเรื่องของค่าใช้จ่าย สถานะผู้ต้องขังเหล่านี้ในเรือนจำ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะจะมีการจัดส่ง 
ให้สถานพยาบาลในเรือนจำ เป็นผู้ตรวจ DNA  โดยมีการเก็บตัวอย่างในที่เก็บตัวอย่างที่เหมาะสม  
แต่จะนำเรียนเพิ่มเติมเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ อีกครั้ง  

- หน่วยงานจะยกระดับองค์กรเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้เต็มที่ตามนโยบายรัฐบาลและ  
สภาผู้แทนราษฎร 
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- ในเรื่องนี้พระราชบัญญัตกิารให้บรกิารด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผลักดันกฎหมายนี้
ด้วยความลำบาก เพราะเนื้อหาของกฎหมายเป็นการบริการในส่วนใหญ่ แต่อำนาจหน้าที่ที่ให้กับ
หน่วยงานไม่มากนัก แต่หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงนั้น ก่อตั้งมาก่อนหน่วยงาน และมีการแลกเปลี่ยน
บุคลากรของสองหน่วยงานร่วมกันด้วย จึงมีความสัมพันธ์กัน  

ทั้งนี้  หน่วยงานขอตอบข้อมูลเป็นเอกสารในรายละเอียดเกี่ยวกับแผนในการปรับปรุง
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องมีการหารือกับหลายหน่วยงาน 
แต่ขอรับความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปศึกษาก่อน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ควรบูรณการระบบฐานข้อมูลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้ได้

มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด    ๒๘๔,๔๘๐,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามว่าระหว่างกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กับ สำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีอำนาจหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร 
 - ขอสอบถามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  ว่ามี 
แนวทางการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างไร และมีผลชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินการอย่างไร 
 - ขอสอบถามว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีแนวทาง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนประเทศไทยทั่วประเทศ และมีแผนการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
อย่างไร 
 - โครงการสนับสนุนกระบวนการบำบัดและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพยา จำนวน ๒๔๒  
ล้านบาทของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ขอสอบถามว่ามีการใช้
งบประมาณเพื่ออุดหนุนสถานบำบัดยาเสพติดอย่างไร 

- ภายหลังประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ขอสอบถามสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ว่าผู้กระทำผิดข้อหายาเสพติดต้องโทษจำคุกลดลงหรือไม่
และคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ และผู้ที่ เข้ารับการบำบัดแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำเป็นจำนวนเท่าไหร่  
นอกจากนี้ ผู้ต้องโทษในเรือนจำในความผิดฐานเป็นผู้ค้ามีจำนวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  
มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้ผู้เสพยาเสพติดยังต้องรับโทษทางอาญา 
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- ในเรื่องของการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงาน  
มีการโอนเปลี่ยนแปลงหรือไม่ขอให้ชี้แจงโดยหากไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นเรื่องดี   
เพราะหน่วยงานนำงบประมาณไปใช้ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด  

- งบประมาณของหน่วยงานในภาพรวมเห็นว่ามีการใช้งบประมาณไม่ตรงตามเป้าหมาย  
แต่เป็นการบรูณาการที่ดีเพราะเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงต้องอาศัยหน่วยงานอื่น
จำนวนมาก ดังนั้น จึงเห็นด้วยที่หน่วยงานมีการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคาร หรือโดรน แต่ควรร่วม
จัดทำกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ในจังหวัด ระดับประเทศด้วยเพราะเป็นเรื่องของ Soft Power  
ตามนโยบายรัฐบาล 

- ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าให้หน่วยงานร่วมงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานได้แจ้งว่ามีการบูรณาการกับ หน่วยงานต่าง  ๆ ๒๘ หน่วยงาน  
แล้วแต่ไม่ได้ชี้แจงว่าบูรณาการกันอย่างไรในรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานชี้แจงในรายละเอียด 
ว่ามีการบูรณาการอย่างไรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องใด  

- กองทุนที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
มีหลายโครงการที่มีการดำเนินงานของหน่วยงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น จัดซื้อชุดประชุม
ทางไกล หรือระบบต่อลิขสิทธิ์  ระบบต่อโทรศัพท์  เป็นต้น  ทั้ งนี้  ขอสอบถามว่า งบประมาณ 
ของหน่วยงานสามารถขอใช้งบประมาณในกองทุนนี้ได้หรือไม่เพราะหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดจึงน่าที่จะของบประมาณจากกองทุนนี้ได้  

นอกจากนี้ ขอสอบถามว่า หน่วยงานมีการแบ่งการจัดสรรงบประมาณอย่างไร ระหว่าง
งบประมาณแผ่นดิน กับ งบประมาณของกองทุน และงบประมาณที่ขอรับจัดสรรผ่านกองทุนมีการ
บันทึกผ่านระบบ GFMIS หรือไม่ อีกทั้ง ขอสอบถามว่าการใช้งบประมาณผ่านกองทุนในโครงการลู่วิ่ง
ออกกำลังการหรือจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ มีความเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างไร 
ขอให้อธิบาย  

- ส่วนในเรื่องของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีการสู้รบกันจนทำให้ยาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศ
ไทย ผ่านจุดผ่อนปรนสังขละบุรี มีการจับกุมได้ ๕๐ ล้านเม็ด และทุกเดือนมีการจับกุมได้ตลอด  
แต่วิธีการการจับกุมมีการค้นรถซึ่งมีจำนวนมาก จึงขอสอบถามว่า หน่วยงานมีการบูรณาการกับ  
กรมศุลกากรหรือไม่ เพราะกรมศุลกากรมีอุปกรณ์ตรวจที่ดีกว่าของหน่วยงาน และขอทราบถึงข้อมูล
เกี่ยวกับจุดผ่อนปรนว่ามีกี่จุด ขอให้ชี้แจงในรายละเอียด 

- เรื่องการบูรณาการกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานควรชี้แจง 
ในรายละเอียดให้มากขึ้นว่า หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินคดี 
และการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานทำให้คดีเพิ่มขึ้นอย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีปัญหายาเสพติด หน่วยงานได้ขับเคลื่อนไปตามกฎหมายมาโดยตลอด จะเห็นว่า  

ตั้งแต่กฎหมายที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้ผู้เสพเป็นเหยื่อ ไม่ใช่อาชญากรเหมือน  
ในอดีต การครอบครองยาบ้าให้สันนิฐานว่า เป็นผู้เสพนั้น ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานเปลี่ยนไป
ในเรื่องของผู้เสพ 
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- หน่วยงานได้มีการประชุมกับคณะบริหารของหน่วยงาน โดยได้นำเสนอว่า แหล่งผลิตยาเสพ
ติดในประเทศไทยไม่มี แต่ยาเสพติดผลิตอยู่ในประเทศเมียนมา ซึ่งผู้ค้ารายใหญ่อยู่ที่รัฐฉานตอนใต้  
ติดกับจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สาย  

ทั้งนี้ ยาเสพติดที่ทะลักเข้ามาจะผ่านเส้นทางที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง
จังหวัดนครพนม โดยหน่วยงานได้เสนอให้คณะบริหารของหน่วยงานใช้มาตรา ๕ (๑๐) โดยให้กำหนด
เขตและปิดกันทางการผลิต ทำให้จับได้เพิ่มขึ้น ๗๔๐ ล้านเม็ด แสดงให้เห็นว่ามียาเสพติดเพิ่มขึ้นเท่าตัว
จากปีที่แล้ว จนมีการระบาดไปยังจังหวัดอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานจะมีการประกาศเขตควบคุมเพิ่มเติมในพ้ืนที่
ภาคเหนือทุกจังหวัด เพ่ือเสริมเขี้ยวเล็บของหน่วยงานในพ้ืนที่  และมีการให้กองทัพเป็น Single 
Command ในการสกัดกั้นยาเสพติดเข้าประเทศ  

- หน่วยงานมีกลไกหารือกับประเทศลาวกับประเทศกัมพูชาและประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้  
หน่วยงานได้ประสานกับประเทศลาวอยู่ตลอด เพราะพ่อค้ายาเสพติดอยู่ที่ประเทศลาวซึ่งมีการขอความ
ช่วยเหลือและสามารรถจับกุมได้ ๒ รายแล้ว โดยปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ต้องหาเป็นคนมาเลเซีย  
แต่ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศลาว ผลิตยาไอซ์ร้อยละ ๔๐ ของทั้งโลกและอีกรายเป็นพ่อค้าผลิตยาบ้า  
๒ - ๕  ล้ าน เม็ด  มีบ้ าน พักขนาดใหญ่ อยู่ที่ ประเทศลาว ทั้ งนี้  หน่ วยงานมีกลไกขับ เคลื่อน 
โดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายกรัฐมนตรีประเทศลาว โดยให้หน่วยงานเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกับ
ประเทศลาวด้วย 

- ส่วนในเรื่องหมู่บ้านสีขาวปัจจุบันเป็นวาทกรรมเท่านั้น แต่หน่วยงาน ใช้คำว่า “หมู่บ้าน
ปลอดภัยจากยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง” 

- เรื่องเงินนอกงบประมาณในกองทุนนั้น หน่วยงาน มีระเบียบในการจัดสรรงบกองทุน  
ตามมาตรา ๘๑ ซึ่งมีหลายโครงการ เช่น โครงการห้องประชุมของสำนักงาน ป .ป.ส. ซึ่งหน่วยงาน 
มีความจำเป็นต้องมีห้องคอนเฟอเรนซ์ในการต่อต้านยาเสพติด เพราะการประชุมนั้นหน่วยงาน
ดำเนินงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

- กรณีจัดซื้อเครื่องปรับอากาศให้วัดนั้น เป็นวัดอยู่กลางพ้ืนที่คลองเตยกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งมีอาคารของกรมคุมประพฤติอยู่ซึ่งไม่มีเครื่องปรับอากาศจึงมีความจำเป็น เพราะอยู่กลางชุมชน
คลองเตย  

- กรณีเรื่องงบประมาณ ๙ ล้านบาท ในการทำลายยาเสพติด หน่วยงานจะเผาทำลายยาเสพติด 
ทุกๆ วันที่  ๒๖ มิถุนายน ทั้งนี้  ประชาชนต้องการให้ เผาทำลายยาเสพติดในจังหวัดที่จับกุมได้  
แต่หน่วยงานต้องเผาทำลายปีละ ๑ ครั้ง หน่วยงานมียาเสพติด ๓๔๐ ล้านตัน  ที่ยังไม่ได้เผาทำลาย  
จึงจะมีการเผาทำลายในคราวเดียวทั้งหมด ปลายเดือนธันวาคมนี้ เพ่ือ SET ZERO ทั้งนี้ การเผายา 
เสพติด ๑ ครั้งมีต้นทุนจำนวนมาก การเผา ๑ ครั้ง ต้องใช้เงิน ๕ แสนบาท ทำให้ต้องเผายาเสพติด  
เดือนละ ๒ ครั้ง เพราะยาเสพติดทำให้เกิดมลพิษจะต้องเผาในพ้ืนที่ปิดเท่านั้น ไม่สามารถเผากลางแจ้งได้ 
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- จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เร่งด่วน เพราะภาครัฐใช้การสั่งการจากบนลงล่าง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมาสั่งการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน จึงต้อง  
มีหน่วยติดตาม การแก้ปัญหายาเสพติด ทำให้มีการตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการแก้ ปัญหา 
ยาเสพติด เพ่ือเร่งรัดการดำเนินงานโดยมีการประชุมเดือนละครั้ง และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
ทุกวันอังคาร 

ทั้งนี้  หน่วยงานให้ความสำคัญกับจังหวัดเร่งด่วน ๒๕ จังหวัดก่อน เพราะ หน่วยงานไม่ต้องการ
ตัดเสื้อโหล่ การดำเนินงานแต่ละจังหวัดอยู่ที่สถานการณ์แต่ละพ้ืนที่ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด เช่น  
การจับกุม การปราบปราม การจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐ มีตัวชี้วัด ๓๑ ตัวชี้วัด และมีอีก ๓ ตัวชี้วัด เช่น  
วัดความพึงพอใจของประชาชน ยาเสพติดลดลงหรือไม่ เป็นต้น โดยหากการดำเนินงานตามขั้นตอนนี้
ส่งผลในทางบวกจะมีการดำเนินงานในอีก ๕๒ จังหวัดตามมา  

- หน่วยงานดำเนินการตามร้อยเอ็ดโมเดลโดยมีการแบ่งกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้ยาเสพติด เป็น ๔ กลุ่ม 
ในเรื่องของการพบผู้เสพหรือผู้ใช้ โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสีแดง ซึ่งสีเขียว
เป็นผู้เสพยาที่แพทย์เห็นว่าต้องให้ความรู้ เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ทำให้ชุมชนเดือดร้อน ส่วนกลุ่มสีส้ม เป็นกลุ่ม
ที่ต้องส่งโรงพยาบาลทันที ให้แพทย์พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร  ส่วนกลุ่มสีแดง เป็นกลุ่มที่ห้าม
เข้าสู่ชุมชนต้องบำบัดเท่านั้น  

- ตำรวจที่ปราบปรามยาเสพติด มีหน้าที่ จับกุมสอบสวน เป็นตำรวจด้านยาเสพติด  
แต่ สำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นตรงกับกระทรวงยุติธรรม เป็นเหมือนกับเสนาธิการด้านยาเสพติดให้กับรัฐบาล 
มี ๒๖ หน่วยงานใน ๘ กระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน เหมือนกับการนำ ๒๘ หน่วยงานมายืนเรียงกันให้หน่วยงานดันหลังเดินไปขับเคลื่อน  
ไปพร้อมกันเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของทั้งประเทศ   

- กรณีโครงการทูบีนัมเบอร์วัน วงเงินจำนวน ๑๕ ล้านบาท โอนงบประมาณทั้งหมดให้กับ 
กรมสุขภาพจิต  
 - กรณีกองทุนแม่ของแผ่นดิน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบัน ๒๕๖๖ ปัจจุบัน
กองทุนแม่ของแผ่นดนิ หมู่บ้านเข้าร่วมเปน็สมาชิกกองทุนแมข่องแผ่นดินตั้งแตป่ี ๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบันมี
จำนวน ๒๘,๖๔๗ หมู่บ้าน ในปี ๒๕๖๗ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๘๗ หมู่บ้าน รวมจำนวน 
๒๘,๖๑๗ หมู่บ้าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๔ ล้านบาท 
 - กรณีการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้คิดด้วยสมองส่วนหน้าโดยเฉพาะ (Executive Function : 
EF) ทักษะด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างการรับรู้ สำหรับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๓ 
ปีถึง ๑๙ ปี วงเงินจำนวน ๒๔ ล้านบาท จัดการประกวดการสร้างเนื้อหา (คอนเทนต์) เกี่ยวกับเรื่องยา
เสพติดลงในติ๊กต๊อก การส่งต่อ การแชร์ การกดไลน์ ในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา  
และการศึกษานอกโรงเรียนทั่วประเทศ เพ่ือให้เด็กทุกคนเข้าร่วมการประกวดผลงาน รางวัลจำนวน 
๘๗๘ อำเภอ รางวัลที่ ๑ ได้รับสูงสุด จำนวน ๑ แสนบาท  
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 - กรณีการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนปอเนาะ (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม) สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ ล้านกว่าบาท 
และปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ภาคใต้จากสถิติการจับกุมในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ล้านเม็ด ส่วนปี ๒๕๖๗ 
จำนวน ๓๘ ล้านเม็ด (จำนวน ๖ เดือน) จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เพ่ิมประสิทธิภาพด่านตรวจในการสกัดกั้น
พ้ืนที่จังหวัดชุมพร ไม่ให้ยาเสพติดลงไปที่พื้นที่ภาคใต้ 
 - กรณีการลาดตระเวนแม่น้ำโขงของกองทัพเรือภาคที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๙ ล้านบาท จากกองทุนป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับกองทัพเรือ เนื่องจากรัฐบาลมอบหมายให้ดูแลบริเวณ  
ริมแม่น้ำโขงทั้งหมดแต่ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ จึงได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อกล้องแบบเรดาร์สามารถ
มองเห็นได้ในระยะ ๕ กิโลเมตร ด้วยระบบซูมในเวลากลางคืนมองเห็นการเคลื่อนไหว สามารถแยกแยะ
และแจ้งเตือนเป็นยาเสพติด มาที่ห้องควบคุมกล้อง (CCU) ของกองทัพเรือ  
 - กรณีกระบวนการลดอันตรายจากการเสพยาเสพติด (Harm Reduction) ดำเนินการโดยยึด
แนวทางของประเทศเยอรมันเป็นต้นแบบ แก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้เน้นการจับกุม ซึ่งไม่สามารถลด 
การแพร่ระบาด จึงได้ใช้วิธีการผลิตยาเสพติดให้กับ (ผู้ป่วย) ผู้ติดยาเสพติดในระดับปริมาณที่เหมาะสม
เพ่ือต้องการแยกผู้ป่วยเข้ารับการรักษา บำบัดและฟ้ืนฟูต่อไป แต่ประเทศไทยยังไม่ไปถึงจุดนั้น  
อยู่ระหว่างการศึกษา 
 - กรณีอัตราการเสพซ้ำในปี ๒๕๖๔ ผู้เสพ ๑๓๖,๐๐๐ คนเสพซ้ำ จำนวน ๖๐,๐๐๐  กว่าคน  
คิดเป็นร้อยละ ๔๔  ปี ๒๕๖๕ ผู้เสพ ๑๓๐,๐๐๐ กว่าคน คนเสพซ้ำ จำนวน ๔๘,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ 
๔๖ และปี ๒๕๖๖ ผู้เสพ ๑๗๔,๐๐๐ กว่าคน คนเสพซ้ำ จำนวน ๘๗,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ดังนั้น
อัตราการเสพซ้ำมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ปริมาณการเสพซ้ำลดลง เนื่องจากผู้เสพรู้ระดับปริมาณการ
เสพไม่มากเกินกว่าระดับที่ร่างการต้องการ ดำเนินมาตรการปราบปรามจับกุมพ้ืนที่แหล่งผลิตบริเวณ
ชายแดนภาคเหนือ 
 - กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไม่มีรายการโอนเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
 - กรณีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในปี 
๒๕๖๗ ในการแก้ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเป้าหมายร่วมกันปีละ 
๒ ครั้ง และแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน จำนวน 
๒,๕๓๖ คน รวมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ทั้งหมดจำนวน ๑๗,๐๐๐ คน ดำเนินการปราบปรามยาเสพติด
พร้อมกับการบำบัดยาเสพติดโดยการจัดตั้ งศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดและสภาพทางสังคม ส่งเสริม 
การประกอบอาชีพให้กับผู้เสพติด ผ่านกระบวนการบูรณาการ ๔ เสาหลัก ดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณะสุขจังหวัด ขับเคลื่อน  
การแก้ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - กรณีเจ้าหน้าที่รัฐถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด จำนวน ๓๑ ตัวชี้วัด ๒๕ จังหวัด ห้ามยุ่งเกี่ยวหรือ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติโดยนิตินัย หากมีส่วนเกี่ยวข้องหัวหน้าหน่วยงานไม่ผ่านการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด  
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๑๖ 
 

 - กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผ่านระบบ GFMIF โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณให้คำปรึกษา การเบิกจ่ายต้อง
เป็นไปตามภารกิจมิติด้านการป้องกัน มิติการบำบัด เช่น พล.ม.๒ ดำเนินการขอรับงบประมาณเพ่ือ
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด และการสนับสนุนงบประมาณให้กับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี  
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร (เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.) จัดซื้อกล้องติดหน้าอกในขณะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบันทึก 
การจับกุมตามพระราชบัญญัติการอุ้มหาย และสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่อง X-ray ยาเสพติด
ให้กับด่านตรวจศุลกากร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน ๗ ล้านบาท และสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
เครื่อง X-ray แบบมือถือ ราคา ๔๘ ล้านบาท ตรวจพัสดุในการขนส่งพ้ืนที่อื่นต่อไป  
 - กรณี โครงการยามด เป็นยาที่ผสมเฮโรอีนทำให้ เกิดการง่วงซึม ส่วนยาบ้าทำให้ เกิด 
การกระตือรือร้น คนละประเภทกัน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - การอนุมัติใช้เงินของกองทุนป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ควรให้ความสำคัญ
กับโครงการที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยตรง เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พบว่ามีการใช้เงิน
ในหลายโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านยาเสพติดชัดเจน เช่น โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศ
ห้องประชุมอบรมยาเสพติด ๑,๓๐๔,๐๐๐ บาท โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อสร้าง
โดมอเนกประสงค์ ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ๔,๑๘๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น 

หน่วยงานควรเพ่ิมตัวชี้วัด โดยให้วัดว่าสามารถนำเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในเรื่อง
ของยาเสพติด ออกจากราชการได้ปีละจำนวนเท่าใด เพราะที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากที่มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาเสพติดทำให้การค้ายาเสพติดรอดจาการถูกจับกุมอยู่เสมอ   

- กรณี  ผลการดำเนินงานตามกระบวนการลดอันตรายจากการเสพยาเสพติด  (Harm 
Reduction) ในปี  ๒๕๖๘ ใน พ้ืนที่ จั งหวัดขอนแก่น  หากประสบความสำเร็จ ควรขยายผล 
การดำเนินงานไปสู่จังหวัดอื่น ๆ และควรบูรณาการกับมหาวิทยาลัยพะเยาในโครงการยามด  
ยาบ้า ต่อไปเพื่อให้การปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพต่อไป  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ส่งข้อมูลตามรายการ ดังนี้  
๑. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในด้านอำนาจหน้าที่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และ  
๒. ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be 

Number One) 
- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  กรรมาธิการ ขอให้สำนักงบประมาณ ส่งข้อมูลรายละเอียด 

ว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งบประมาณสำหรับการป้องกันยาเสพติดในแต่ละหน่วยรับงบประมาณ 
มีจำนวนเท่าใด และรวมทุกหน่วยงานทั้งหมดมีจำนวนเท่าไหร่ 
 - นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดซื้อโดรนราคา  
๑๙ ล้านบาท อย่างไร  
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๑๗ 
 

 - นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดแนวทางการบูรณการสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กับกระทรวงหมาดไทย ร่วมกันดำเนินงาน
ด้านใดบ้าง และมีความคืบหน้าอย่างไร 
 

กรมคุมประพฤติ     ๖๓๒,๑๗๕,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมคุมประพฤติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- สำหรับโครงการคืนคนดีสู่สั งคม เป็นโครงการที่ ร่วมรับผิดชอบ ๓ หน่วยงาน คือ  

กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีการจ้างผู้พ้นโทษไม่เกิน  
๑ ปี เนื่องจากผู้พ้นโทษบางคนไม่มีที่ไป หรือไม่มีงานทำ จึงเป็นการเพ่ิมช่องทางให้ผู้พ้นโทษดังกล่าว  
มีงานทำ เมื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถหางานใหม่ได้แล้วก็จะรับคนใหม่เข้ามาทำงาน 

- สำหรับแผนงานพ้ืนฐานความมั่นคง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งบประมาณ ๙๐ ล้านบาท  
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและควบคุมงานก่อสร้างด้วย  

- สำหรับบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) และโครงการคืนคนดีสู่สังคม หน่วยงาน
จะขอส่งเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดหน้าที่อาสาคุมประพฤติ 

และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับอย่างไรบ้าง ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และหลักเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์อย่างไร  
 - นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. รายละเอียดโครงการคืนคนดีสู่สังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องโทษให้เข้าถึงแหล่ง
งานและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและฟื้นฟูสู่สังคม ระยะแรกการพ้นโทษซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจ้าง
งานผู้พ้นโทษวงเงิน ๓๖.๔ ล้านบาท กรมราชทัณฑ์จ้างงานกับผู้พ้นโทษโดยตรงหรือไม่ ระยะเวลาเท่าใด 
เป็นงานประเภทใด และอัตราค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่ 
 ๒. รายละเอียดโครงการโครงการและวิธีการดำเนินงานของโครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน
ด้วยมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือการใช้ความรุนแรงทางเพศ 
 - นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑. รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครอาสาสมัครคุมประพฤติ และหลักเกณฑ์การประเมินผล
อย่างไร 
 ๒. รายละเอียดโครงการคืนคนดีสู่สังคม งบประมาณเกือบ ๔๐  ล้านบาท ในการจ้างงานกับ 
ผู้ที่พ้นโทษมาทำงานกับกรมคมุประพฤต ิขอทราบเหตุผลและความจำเป็น แนวทางการสร้างความยั่งยืน
ต่อไปอย่างไร  
 ๓. ขอทราบแนวทางการส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำมาทำอาหารให้กับผู้ต้องขัง  
มีความคืบหน้าอย่างไร  
 ๔. รายละเอียดหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังคืนคนดีสู่สังคม งบประมาณ ๑๓   
ล้านบาท 
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๑๘ 
 

 ๕. รายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงเรือนจำเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการควบคุม
งบประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  
ในเรือนจำให้สามารถรองรับจำนวนผู้ต้องขังเพ่ิมขึ้นได้เป็นมาตรฐาน ปรากฏว่ามีการใช้งบประมาณ  
ในการสร้าง บ้านพักข้าราชการและครอบครัว จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณเกือบ ๒๐๐  ล้านบาท 
ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมเสริมสร้างความมั่นคงในการ
ควบคุมเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ร่วมกันได้ หรือไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชื่อโครงการ หรือไม่  
และสาเหตุไม่แยกโครงการออกมา 
 ๖. แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคงประมาณ ๙๐ ล้านบาท วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทำรายงาน
แสวงหาข้อเท็จจริงสืบสถานพินิจนักโทษคดีเด็ดขาดด้านยาเสพติดต่อศาล รายละเอียดร้อยละ ๓๐ 
นำไปเช่ารถยนต์ จำนวน ๙๓ คัน บางรายการเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงาน  
คุมก่อสร้างรวมถึงงบลงทุนครุภัณฑ์ร้อยละ ๒๓ มีการสอดแทรกโครงการเข้ามาในโครงการหลัก
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างไร 

 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   ๖๖๕,๘๙๑,๓๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดจำนวนคดีเด็กและเยาวชนในปี ๒๕๖๗ ที่แบ่งออกเป็นคดีสถานพินิจเด็ก

ทั่ วประเทศมี  จำนวน ๑๒,๐๐๐ กว่าคดี  โดยฐานความผิดส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
จำนวน ๔,๘๐๐ กว่าคดี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๐ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการบำบัดรักษาผู้ เสพติดยาเสพติด งบประมาณประมาณ  
๘ ล้านบาท จำนวนเด็กและเยาวชนที่ เข้ากระบวนการบำบัดประมาณ ๓,๐๐๐ คน  สัมพันธ์กับ 
จำนวนคดี ๔,๘๐๐ คดี อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการลบทะเบียนประวัติอาชญากรเด็ก ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- สำหรับเรื่องการลดการกระทำความผิดซ้ำ กรมได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 ได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านการศึกษา เช่น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนฝึกอาชีพ โดยจะเชิญ
หน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกวิชาชีพ เมื่อผู้พ้นโทษมีงาน
ทำก็จะไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำ 

- สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีเด็กจิตเวช ในปีนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ กรมจะส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้คณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป 

- สำหรับเรื่องการส่งเสริมเดก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในกรณีไร้รัฐ ไร้สัญชาติ กรมได้เล็งเห็น
ว่าเด็กที่ ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ถ้าสามารถมีบัตรประชาชน ก็จะช่วยป้องกันการกระทำความผิดได้  
โดยการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่จะขอรับสัญชาติไทยได้รับการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี จึงจะขอ
สัญชาติได้นอกจากจะเป็นการทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการบริการของภารรัฐแล้ว ยังทำให้เด็ก  
ได้เข้าถึงการศึกษา และป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดจนเรียนจบปริญญาตรี 
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๑๙ 
 

- สำหรับกรณีในปีที่ผ่านมามีสถิติเกี่ยวกับคดียาเสพติด จำนวน ๑๒,๐๐๐ คดี แต่ว่ามีการบำบัด
ฟ้ืนฟูโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๓,๐๐๐ คดี เนื่องจากเด็กทุกกลุ่มถือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
ทั้งหมด บางคนที่มีความเสี่ยงอาจจะไม่ถูกจับกุมในคดียาเสพติด แต่อาจจะถูกจับในคดีอื่น ดังนั้น  
จึงต้องทำการบำบัดทุกคนที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

- สำหรับเรื่องการบำบัดฟ้ืนฟูบุคลากรของหน่วยงาน เป็นการดำเนินการโดยใช้งบประมาณ  
ของรัฐ มีการคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นหลัก ซึ่งจะส่งไปอบรม  
ในสถาบันบำบัดผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ เพ่ือให้มีบุคคลดังกล่าวมีความรู้ในการบำบัดยาเสพติด  
และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปได้ 

- สำหรับเรื่องการบันทึกประวัติอาชญากร เด็กทุกคนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการบันทึก
ประวัติอาชญากร เนื่องจากต้องดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอีกหลายปี ถ้าบันทึกประวัติว่ามีการจำคุกก็จะทำ
ให้เด็กไม่สามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้ ดังนั้น จึงไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากรเมื่อเด็กได้รับโทษ
จำคุก  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการ

ดังต่อไปนี้ 
 ๑. รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบการแก้ไขบำบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนค่าใช้จ่ายในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและความเสี่ยง  
ในการกระทำผิดซ้ำ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๒.๕ ล้านบาท และรายละเอียดตัวชี้วัด 
 ๒. รายละเอียดโครงการส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
การบูรณการงานและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดข้อกำหนดเรื่องนโยบาย
กฎหมาย อย่างไร 
 

กรมราชทัณฑ์     ๑๑,๒๘๕,๓๘๒,๕๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมราชทัณฑ์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบเหตุผลการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินปรับปรุงขยายเรือนจำอุดรธานี ตั้งแต่ปี 

๒๕๖๒ ถึง ปี ๒๕๖๘ วงเงิน ๙๓ ล้านบาท ซึ่งมีโครงการก่อสร้างเรือนจำอุดรธานีในสถานที่แห่งใหม่  
ในจังหวัดอุดรธานี ในปี ๒๕๖๗ วงเงินเกือบ ๑,๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณผูกพัน ๓ ปี อย่างไร  
และรายละเอียดความสามารถรองรับผู้ต้องขังโครงการก่อสร้างเรือนจำอุดรธานีในสถานีที่แห่งใหม่ 
จำนวน ๓,๕๐๐ คน แต่ในความเป็นจริงสามารถรองรับผู้ต้องขัง จำนวน ๑,๒๐๐ คน มีแผนงานรองรับ
อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ  
ตามรายการค่าใช้จ่ายอื่นเป็นค่ากิจกรรมจำนวนเงิน ๔๙.๓๑๘๙  ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
๑๑ ป ีอย่างไร 
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๒๐ 
 

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ค้าคดียาเสพติดจาก  
๑๐ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจำนวน ๕๖  ล้านบาท พิจารณาจากจำนวนงบประมาณจากหลักเกณฑ์ใด  
เช่น จำนวนผู้ต้องขังยาเสพติดประเภทคดีเป็นผู้จำหน่ายที่เพ่ิมมากขึ้นหรือไม่ และขอทราบจำนวน
ผู้ต้องขังข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบ แตกต่างกันอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาน้ำเสียที่เรือนจำสกลนครอย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดผู้ต้องขังไม่ได้รับสิทธิ์หรือผู้ที่ต้องโทษแต่ว่าคดียังไม่ถึงที่ที่สิ้นสุดหรือ 

ผู้ที่อยู่ระหว่างการประกันตัว ใครบ้างที่ ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล  
๑๐,๐๐๐ บาท อย่างไร 

- สอบถามกรมราชทัณฑ์ จำนวนผู้ต้องขังจำนวน ๒๗๘,๘๓๙ คน จากข้อมูลวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๗ ซึ่งมีข้อมูลเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ ๗๔.๕๔ ซึ่งคำนวณได้ว่าเป็นผู้ต้องขัง  
ที่เกี่ยวกับยาเสพติด ๒๐๗,๐๐๐ กว่าคน และเป็นผู้ต้องขังที่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ ๗ หมื่นคน 
กรมจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร เพราะปัญหาคนล้นคุกล้วนเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดทั้งนั้น  
ทุกหน่วยงานที่บูรณาการการทำงานร่วมกันจะต้องดำเนินการอย่างไร จะฝึกอบรมคนกลุ่มนี้อย่างไร  
เพื่อไม่ให้กลับเข้าสู่เรือนจำอีก 

- สอบถามกรณีแม่ที่ต้องขังอยู่ในเรือนจำ แล้วเด็กอยู่ในมูลนิธิบ้านพระพร กรมได้มีการพาเด็ก
มาเยี่ยมแม่บ้างหรือไม่ และเยี่ยมบ่อยแค่ไหน จะต้องเยี่ยมผานกระจกเท่านั้น หรือว่ามีรูปแบบอื่น  
หากมีการเยี่ยมแบบใกล้ชิด โดยทั่วไปจะมีการจัดเยี่ยมแบบใกล้ชิดปีละกี่ครั้ง 

- จากข้อมูลที่กรมราชทัณ ฑ์นำเสนอว่า เด็กสามารถอยู่กับแม่ ในเรือนจำได้ถึ ง ๓ ปี   
แต่ในทางปฏิบัติอยู่ได้ปีเดียว อยากทราบว่ามีกรณีที่เด็กอยู่กับแม่เกิน ๑ ปี หรือไม่ หน่วยงานได้  
มีการติดตามพัฒนาการของเด็กหรือไม่ และการให้เด็กอยู่กับแม่เกิน ๑ ปี มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรบ้าง 

- สอบถามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มีการอบรมการทำอาชีพเกษตรระยะเวลา ๕ เดือน อยากทราบว่ามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ต้องขัง
เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างไร  

- สอบถามความคืบหน้าของเรือนจำแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานีดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 
- สอบถามกรมราชทัณฑ์ เหตุใดจึงต้องใช้งบประมาณเกือบ ๑๐๐ ล้านบาท เพ่ือขยายเรือน

จำเดิม เพราะว่ามีการสร้างเรือนจำใหม่แล้ว 
- สอบถามกรมราชทัณฑ์ เรือนจำชั่วคราวคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบัน

ไม่ได้ใช้งานแล้ว อยากทราบว่า มีแนวทางการดำเนินการอย่างไรเพ่ือปรับปรุงเรือนจำดังกล่าว  
ให้สามารถใช้งานได้  

- สอบถามโครงการก่อสร้าง Sky Walk แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา  
ที่จะก่อสร้างที่เขาเขื่อนลั่น อำเภอสีคิ้ว ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของกรมราชทัณฑ์ จึงอยากสอบถามว่า การเก็บ  
ค่าเยี่ยมชม ค่าซ่อมบำรุง กรมราชทัณฑ์ดูแลเองทั้งหมด หรือว่าชุมชนร่วมดูแลด้วย 

- สอบถามเกี่ยวกับระบบเยี่ยมหรือระบบการขึ้นทะเบียนจองเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำ  
อยากทราบว่าจะสามารถพัฒนาระบบการตรวจเยี่ยมให้เป็นระบบออนไลน์ได้หรือไม่ น่าจะมีวิธีการอื่น
ในการยืนยันตัวตนมากกว่าการกรอกเอกสาร 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีย้ายเรือนจำออกจากเขตเมือง เฉพาะในส่วนของเรือนจำกลาง จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการขยายแดน ขณะเดียวกันก็มีการตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๘ สำหรับการย้ายไปสร้างในพ้ืนที่
นอกเขตเมือง กล่าวคือ การย้ายไปยังเขตเมืองเพ่ือแยกผู้ต้องขังเป็น ๒ ส่วน เนื่องจากพื้นที่เดิมต้องการ
ดูแลทั้งในส่วนผู้กักขังแทนค่าปรับ และผู้ต้องขังระหว่างดำเนินคดี ตามนโยบายของรัฐมนตรีที่ยึดหลัก
สิทธิมนุษยชน ที่ต้องแยกระหว่างผู้ต้องขังระหว่างดำเนินคดี และนักโทษเด็ดขาดออกจากกัน 

- สำหรับกรณีผู้ต้องขังระหว่างดำเนินคดีในปัจจุบัน มีทั้งผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี  
อยู่ในศาลชั้นต้น และผู้ต้องขังที่อยู่ในชั้นอุทธรณ์และฎีกา ส่วนข้อมูลการยื่นประกัน กรมราชทัณฑ์  
ไม่ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เนื่องจากเป็นการยื่นประกันต่อศาล แต่ถ้าเป็นตัวเลขผู้ต้องขังระหว่าง
ดำเนินคดีในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา จะมีจำนวนสถิติ ถ้าคณะกรรมาธิการต้องการสามารถ  
ส่งเอกสารให้คณะกรรมาธิการได้ 

- สำหรับกรณีผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ จะมีห้องพิเศษสำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
และสำหรับเด็กติดครรภ์ หรือเด็กติดมารดา และตามกฎหมายเด็กสามารถอยู่กับมารดาได้ถึง ๓ ปี 
แต่ในทางปฏิบัติ กรมไม่อยากให้เด็กอยู่ในเรือนจำเป็นเวลานาน ซึ่งเห็นว่า ๑ ปีน่าจะเป็นระยะเวลา  
ที่เพียงพอแล้ว หากครอบครัวมคีวามพร้อมก็จะส่งให้ญาติพ่ีน้องรับไปดูแล และเด็กที่คลอดแล้วบางส่วน
จะถูกส่งไปที่บ้านพระพร ในกรณีที่ญาติไม่สามารถรับเด็กไปดูแลได้  

- สำหรับโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ เป็นโครงการที่ดูแล
ผู้ต้องขังคดียาเสพติด โดยคำนวณจากตัวเลขผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นฐานในการคำนวณ
งบประมาณ และพยายามบริหารงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร  

- สำหรับการลดโทษในเรื่องของการจัดการศึกษา มีทั้งโครงการลดวันต้องโทษ และมีประเด็น
พักการลงโทษ ถ้าได้มีการทำความดีและเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดี ชั้นดีมาก และชั้นดีเยี่ยม  จะได้ลด
โทษเดือนละ ๓ วัน  ๒ วัน และ ๑ วัน ตามชั้นที่ ได้รับ  และขณะเดียวกัน กรณีการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ของผู้ต้องขัง ๑ วันก็จะได้ลดโทษ ๑ วัน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการ  
อ่านหนังสือเพื่อลดวันต้องโทษให้กับผู้ต้องขังด้วย  

- สำหรับเรื่องนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ หน่วยงานจะนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป  

- สำหรับเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีความทับซ้อนกัน ในส่วนของ  
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยจะเน้นเรื่องทักษะชีวิต การเตรียมที่จะไปอยู่ในสังคม การปรับตัว  
เข้าสังคม แนะนำเรื่องแหล่งงานต่าง ๆ ส่วนโครงการเตรียมความพร้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเวลา ๕ เดือน โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ  
ทางการเกษตรได้  

- สำหรับโปรแกรมในการติดตามผู้ต้องขังออกสู่ภายนอก จะมีศูนย์ Care Support ที่ดูแล
ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ มีการติดตามว่าผู้พ้นโทษออกไปแล้วจะทำงานอะไรหรือไม่ รวมถึงสำรวจ
ภาวการณ์ว่างงาน ถ้ามีปัญหาก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การติดตามดังกล่าวต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วย  
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- สำหรับการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกในการดูแลผู้ต้องราชทัณฑ์ ไม่สามารถดูแล  
ได้ลำพัง มีการประสานกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะ  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งประสานกับภาคเอกชนต่าง ๆ ที่จะดูแลผู้ต้องขัง ทั้งการศึกษา  
และการฝึกอาชีพ หลังจากที่พ้นโทษไปแล้ว เพื่อให้หลังพ้นโทษแล้วมีงานทำ 

- สำหรับกรณีผู้ต้องขังคดีทางการเมือง กรมดูแลนักโทษทางการเมืองให้เป็นไปตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งรายละเอียดจะขอส่งเป็นเอกสาร แต่เบื้องต้นได้ดูแลตามมาตรฐานเรือนจำ และมาตรฐาน
ด้านสุขภาพอนามัย เนื่องจากเรือนจำจะมีสถานพยาบาล ซึ่งจะมีแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ 
และนักสุขภาพจิต โดยมีสัดส่วนพยาบาล ๑ คน ต่อผู้ต้องขัง ๕๐๐ คน ซึ่งต้องพิจารณาสัดส่วน  
ตามจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้นด้วย 

- สำหรับการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ได้มีการประสานงานโรงพยาบาลแม่ข่ายระดับอำเภอ  
ระดับจังหวัด รวมถึงโรงพยาบาลจิตเวชในพ้ืนที่ และโรงพยาบาลเฉพาะทาง เช่น ศูนย์มะเร็งต่าง ๆ 
เพื่อให้โรงพยาบาลแม่ขายได้ดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้ต้องขังทุกราย  
ก็จะได้รับสิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพราะฉะนั้นการดูแลของกรม  
จะประสานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายอย่างใกล้ชิด มีแพทย์เข้าไปตรวจตามกำหนดระยะเวลาสัปดาห์ละ  
๑ - ๒ ครั้ ง มีจิตแพทย์เข้าตรวจเดือนละ ๑  - ๒ ครั้ง มีการให้คำปรึกษาทางไกลด้วยระบบ 
Telemedicine เพื่อตรวจรักษาด้วย 

- ส่วนเรื่องระบบการตรวจประเมินเพ่ือให้การปฏิบัติงานราชทัณฑ์เข้าสู่ข้อกำหนดมาตรฐาน  
ขั้ นต่ ำแห่ งสหประชาชาติ ว่ าด้ วยการปฏิบั ติ ต่ อผู้ ต้ อ งขั งนั้ น  หน่ วยงานงานจะส่ งเอกสาร  
ให้คณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป 

- สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษามาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพ้ืนฐาน ๕ ด้าน ในการดำรงชีวิต  
ของผู้ต้องขัง ซึ่งได้รับงบประมาณ ๖ แสนบาท ได้มีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
ศูนย์อนามัยเขต การประปาส่วนภูมิภาค และในส่วนของโรงพยาบาลแม่ข่ายในการประเมินคุณค่า  
ทางโภชนาการ และการประปาส่วนภูมิภาคในการประเมินคุณภาพของน้ำ  

- สำหรับการพัฒนาบุคลากร ๓๐๐ คน เพียงพอหรือไม่นั้น ก็จะพยายามบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และพอเพียงกับความต้องการของบุคลากร ปัจจุบันมีการดูแลเจ้าหน้าที่หลายด้าน 
โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต มีการประสานกับศูนย์สุขภาพจิตในพ้ืนที่เพ่ือจะได้มีการตรวจประเมินในเรื่อง
ความเครียด และมีโปแกรมที่จะดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม อัตรากำลังของบุคลากร  
ต้องแบกรับภาระ ๑ คน ต่อผู้ต้องขัง ๒๕ คน ขณะที่มาตรฐานที่ควรจะเป็นคือ เจ้าหน้าที่ ๑  คนต่อ
ผู้ต้องขัง ๕ คน ซึ่งในภาวะที่ทำงานเกินมาตรฐาน ๙๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก็ถือเป็นปัญหาที่ท้าท้าย  

- สำหรับกรณีสหกรณ์วิเศษชัยชาญ กรมราชทัณฑ์ได้ประสานทั้งในส่วนของเรือนจำ และผู้รับ
จ้างในการจัดส่งอาหาร ไม่ว่าจะเป็นองค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ .ต.ก.)  
และสหกรณ์วิเศษชัยชาญ ซึ่งผู้ที่รับจ้างขนส่งอาหาร ได้รับซื้อปลาหมอคางดำเพื่อนำมาประกอบอาหาร
ให้กับผู้ต้องขัง รวมถึงมีการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้ไปช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจับปลา  
หมอสีคางดำด้วย 

- สำหรับกรณีการสร้างเรือนจำแห่งใหม่ ทุกครั้งที่มีการก่อสร้างเรือนจำ จะประกอบด้วย  
ส่วนที่เป็นเรือนจำ และส่วนที่เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากข้าราชการต้องปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง 
ซึ่งได้เสนอเป็นโครงการควบคู่กัน 
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- ส่วนโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นโครงการที่ไม่ได้  
มีการตั้งคำของบประมาณใด ๆ เนื่องจากมีการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย และมีงบประมาณ
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และอีกส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจากภาคส่วนเอกชน
และส่วนต่าง ๆ ที่ จะทำโครงการดังกล่าวรวมกัน  นอกจากนี้  ยังได้รับพระราชทานทรัพย์  
ของพระมหากษัตริย์ในการดำเนินการดังกล่าว  

- สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต กรณีของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีจะมีสิทธิได้รับหรือไม่
นั้น ต้องรอรับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากรัฐบาล ส่วนผู้ที่ต้องราชทัณฑ์มีคำสั่งเด็ดขาด
ก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว  

- สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา ๕ เดือน มีคุณสมบัติ คือ เป็นนักโทษเด็ดขาดชายและหญิงชั้นกลาง  
เป็นผู้ต้องโทษจำคุกครั้งแรก และต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของโทษที่จะได้รับ และมีโทษ
จำคุกต่อไปไม่เกิน ๕ ปี มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีผู้รับอุปการะ ไม่เคยต้องโทษวินัยในเรือนจำ  
และพิจารณาถึงความพร้อมในการประกอบอาชีพดังกล่าว รวมถึงการมีพ้ืนที่เกษตรเป็นของตนเอง  
หรือของครอบครัว  

- สำหรับเรื่องการพัฒนาระบบการเยี่ยมของผู้ต้องขัง ปัจจุบันมีความพยายามที่จะนำเทคโนโลยี
ต่าง ๆ มาใช้ เช่น การเยี่ยมผ่านทางไลน์ การเยี่ยมผ่านทางวิดีโอคอล ในส่วนที่คณะกรรมาธิการแนะนำ
ก็จะนำไปพัฒนาเพื่อให้ระบบจองเยี่ยมดีขึ้น 

- สำหรับเรื่องการขยายเรือนจำกลางอดุรธาน ีที่มีการของบประมาณก่อสร้างเรือนจำ นอกพื้นที่
ในตัวจังหวัด เนื่องจากรัฐมนตรีมีนโยบายอย่างชัดเจนว่า ในการคุมขังนักโทษระหว่างดำเนินคดี  
จะต้องแยกออกจากนักโทษเด็ดขาด ในส่วนของเรือนจำอุดรธานีที่มีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก  
การขยายก่อนหน้านั้นเพ่ือที่จะรองรับผู้ต้องขังระหว่างดำเนินคดี และนักโทษเด็ดขาด แต่พ้ืนที่เรือนจำ
แห่งใหม่ จะรองรับเฉพาะนักโทษเด็ดขาดเท่านั้น ส่วนเรือนจำเดิมจะรองรับนักโทษกักขังแทนค่าปรับ  
และผู้ต้องขังระหว่างดำเนินคดี 

- สำหรับความก้าวหน้าในการดำเนินการ ปัจจุบันมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในส่วน 
ของการขยายเรือนจำอุดรธานี ในส่วนของรายละเอียดจะส่งแจ้งให้คณะกรรมาธิการทราบอีกครั้ง  
ว่ามีความก้าวหน้าร้อยละเท่าไหร่ และจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ต่อไป 

- สำหรับกรณีการเยี่ยมของเด็กและแม่ในเรือนจำ หลังจากเด็กถูกนำไปเลี้ยงดภูายนอกจากญาติ 
พ่ีน้องหรือครอบครัว กรมราชทัณฑ์ไม่ได้กำหนดเงื่อนไข ผู้ปกครองสามารถพาเด็กมาพบแม่ในเรือนจำ
ได้ ซึ่งแม่ก็พร้อมที่จะเจอเด็กตลอดเวลา โดยสามารถให้เด็กไปเยี่ยมแม่อย่างใกล้ชิดได้ และเปิดโอกาส
พูดคุยกันได้ ถือเป็นสิทธิพื้นฐานที่กรมให้ความสำคัญ  

- สำหรับเรือนจำชั่วคราวคลองไผ่  ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของ 
กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่สำหรับพัฒนาบุคลากรทั้งภาคทฤษฎีและภาพปฏิบัติ ในการพัฒนาดูแล
ผู้ต้องขัง และการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง 

- สำหรับการพัฒนาเรือนจำท่องเที่ยว เขาเขื่อนล่ำ จังหวัดนครราชสีมา กรมได้ร่วมมือกับ  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  
ส่วนการเก็บค่าบำรุง หรือการเก็บบัตรผ่านเข้าเยี่ยมชม ยังไม่มีการดำเนินการดังกล่าว แต่อาจจะไปใช้
ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  
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- สำหรับประเด็นอื่น กรมราชทัณฑ์จะส่งเป็นเอกสารเพ่ิมเตมิใหค้ณะกรรมาธกิารพิจารณาตอ่ไป 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรมราชทัณฑ์ ควรบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดทำหลักสูตร

ออนไลน์ การเรียนจบ หรืออบรมหลักสูตรระยะสั้น นำมาลดโทษให้กับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำหรือ  
ในสถานพินิจ เพื่อแก้ปัญหานักโทษล้นคุก  

- กรณีการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ของกรมราชทัณฑ์ ควรดำเนินการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน รองรับการลงทุนภาคเอกชน  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวัชระพล  ขาวขำ โฆษกคณะกรรมาธิการ  ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างเรือนจำอุดรธานีแห่งใหม่ วงเงินเกือบ ๑,๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณผูกพัน ๓ ปี ในปี ๒๕๖๘ 
วงเงิน ๙๙ ล้านบาท อย่างไร  
 - นางสาวสุทธวรรณ   สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียด 
ดังมีรายการต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดประเภทของผู้ต้องขังในเรือนจำต้องขังแบบเด็ดขาดจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ คน 
ระหว่างการขอปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างอุทธรณ์ ระหว่างการฎีกา ระหว่างการไต่สวน ระหว่าง 
การสอบสวน แต่ละประเภทจำนวนเท่าใด จำนวนผู้ยื่นประกันที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัว 
จำนวนเท่าใดหรือไม่มีการยื่นประกัน อย่างไร  

๒. รายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ที่สามารถอยู่บุตรได้ไม่เกิน ๑ ปี 
แนวทางการแก้ระเบียบให้สามารถอยู่กับมารดาได้มากว่า ๑ ปี ๖ เดือน หรือไม่ หลังจากครบกำหนด
ระยะ ถูกส่งตัวไปที่อื่นมีการส่งกลับมาเยี่ยมมารดาหรือไม่ รูปแบบการเยี่ยมอย่างไร 

๓. ขอเอกสารเกี่ยวกับสถิติผู้ต้องขังระหว่างดำเนินคดี และเอกสารโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
การป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ วงเงินงบประมาณ ๔๙ ล้านบาท 
 - นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องหาคืนคนดีสู่สังคม และการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยจำนวน ๑๕ ล้านบาท มีความทับซ้อนกับค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วงเงินงบประมาณ ๑๓.๕ ล้านบาทหรือไม่ 

๒. แนวทางการจัดเก็บข้อมูลติดตามผู้ต้องหาที่พ้นโทษไปแล้ว หรือไม่ว่าเมื่อออกไปใช้ชีวิต
ภายนอกแล้วผู้พ้นโทษประกอบอาชีพอะไร  หน้าที่การงานอะไร นำทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช่
หรือไม่ 

๓. แนวทางการบูรณาการกับ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องการจ้างงานหรือการพัฒนาฝีมือแรงงาน
หรือกระทรวงแรงงานหรือแนวทางการพัฒนาบุคคลอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือให้ไปอยู่ในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์  

๔. แนวทางการการยกระดับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลหลักสิทธมินษุยชนโปร่งใสเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การเข้าถึงยาของนักโทษคดี
การเมือง  
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๕. รายละเอียดจำนวนแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยในแต่ละเรือนจำมีจำนวน
เท่าใด เพียงพอหรือไม่ และงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขผู้ต้องหาที่มีปัญหา
สุขภาพจิต ผู้ป่วยโรคจิตเวช วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐  บาท ไม่สอดคล้องกับปริมาณผู้ป่วย 
ที่เป็นผู้ต้องขัง จำนวน ๓ เท่า ที่อยู่ภายใต้ภาวะกดดันของสภาพแวดล้อมในเรือนจำ อย่างไร 

๖. รายละเอียดค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบการตรวจประเมินเพ่ือให้การปฏิบัติงานของราชทัณฑ์  
เข้าสู่มาตรฐานขั้นต่ำขององค์กรองค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีงบประมาณ  
๖๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดผลประเมินย้อนของกรมราชทัณฑ์ตั้งแต่ปี  ๒๕๖๒ ถึงปี ๒๕๖๖  
เป็นอย่างไร 

๗. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรักษามาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
ของผู้ต้องขัง วงเงินงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพียงพอหรือไม่ 

๘. รายละเอียดโครงการต่อมาเขาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางมุ่งสู่การปฏิบัติมหาสากลวงเงิน 
๑.๙ ล้านบาท ตัวชี้วัดการอบรม จำนวน ๓๐๐ คน งบประมาณเพียงพอหรือไม่ 

๙. รายละเอียดแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ในการรักษา
สุขภาพจิต อย่างไร 

- นายวัชระพล  ขาวขำ กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดโครงการการก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่ 
ประจำปี ๒๕๖๘ 

 
มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับ  
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   ๗๗๐,๑๓๗,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบถามประเด็นการค้ามนุษย์หน่วยงานได้ดำเนินการไปแค่ไหนเพียงใด 
- ขอทราบภารกิจที่สำคัญที่สุดของหน่วยงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ  

และสอบถามว่าจะมีหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจแรงงานหรือไม่ อย่างไร 
- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานบัณฑิตแรงงานในพ้ืนที่ ดำเนินการ

เรื่องอะไรและมีแนวคิดอย่างไร และในโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในภาครัฐมีรายละเอียดอย่างไร 
- ขอทราบความคืบหน้าโครงการยกระดับชีวิตแรงงานนอกระบบมีการจัดตั้งกองทุนอย่างไร

แตกต่างกับกองทุนประกันสังคมอย่างไร 
- ในแผนพัฒนาค่าจ้างระบบแรงงานประเทศมีความจำเป็นกับแผนยกระดับทักษะและมีการ

วิเคราะห์อำนาจต่อรองหรือไม่ 
- ในประเด็นแรงงานเถื่อน การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวมีนโยบายแก้ปัญหาอย่างไร  

และมีนโยบายเปิดตลาดแรงงานหรือไม่ และเห็นว่าหน่วยงานควรจัดระบบตลาดแรงงานในการทำงาน
ต่างประเทศเพ่ือช่วยเหลือแรงงานคนไทย 

- กระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณค่อนข้างน้อย ทั้ง ๆ ที่เป็นผู้ดูแลแรงงานทั้งประเทศ  
จึงอยากฝากไปถึงสำนักงบประมาณเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป เนื่องจากกระทรวง
แรงงานมีภารกิจเยอะมาก อยากให้มองเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
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- ในภาพรวมงบประมาณของกระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๘ มีโครงการ Up-Skill และ Re-Skill 
มีแผนพัฒนาแรงงานเยอะมาก เคยติดตามหรือไม่ว่าพัฒนาแรงงานไปแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ประเทศ  
ที่แข่งขันด้วยค่าแรง จะสามารถสร้างแรงงานมีฝีมือได้หรือไม่ มีการสร้างแรงงานฝีมือได้เท่าไหร่  
เพราะอะไรทำไมยังต้องแขง่ขนับนฐานคา่แรงตำ่ ในขณะที่ประเทศอนิโดนเีซียซึง่เติบโตหลังประเทศไทย 
ปัจจุบันค่าแรงแพงกว่าประเทศไทย และหลายอุตสาหกรรมถอนการผลิตไปที่อินโดนีเซีย จึงอยากให้
ติดตามว่ามีการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วผลลัพธ์ในทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 

- กระทรวงแรงงานควรทำงานเชิงรุกให้มากกว่านี้ เพ่ือพัฒนาทั้งทักษะแรงงาน สร้างงาน  
ให้มีความมั่นคง และมีสวัสดิการควบคู่กัน การพัฒนาฝีมือแรงงานจะไม่เกิดผลได้จริง ถ้าการพัฒนาฝีมือ
แรงงานแล้วคนทำงานยังไม่มีความมั่นคงและมีคุณค่า มีค่าแรงที่สมเหตุสมผลและเพียงพอต่อการเลี้ยง
ครอบครัว มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงควรรณรงค์และส่งเสริมให้คน  
ได้รับรู้สิทธิและสวัสดิการแรงงาน การพัฒนาคนต้องดูมากกว่าตัวเลข ไม่ใช่ดูว่ามีงานทำแล้วก็จบ 
ตลอดจนการส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานด้วย 

- สอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการยกระดับเพ่ือขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบาย
ในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ในรายละเอียดบอกว่าทำงานบูรณา
การร่วมกันกับเครือข่าย เป็นเครือข่ายกลุ่มใด ประเภทไหนบ้าง อยากทราบรายชื่อเครือข่ายที่มี  
การทำงานด้วย และที่บอกว่ามีเป้าหมายการตรวจสถานประกอบการกิจการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้ทำ list 
รายชื่อไว้หรือไม่ว่าเป็นสถานประกอบการประเภทใด มีจังหวัดใดบ้าง 

สอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในกลุ่มแรงงานหรือ To be Number One งบประมาณ ๑๒,๕๓๓,๘๐๐ บาท งบประมาณผูกพัน  
๑๐ ปี รวมแล้วประมาณ ๑๗๘ ล้านบาท ไม่ทราบว่าโครงการดังกล่าวทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่  

- สอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยาย
ตลาดแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ  
ที่ใช้งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท เพ่ือขยายให้แรงงานไทยไปทำงานได้มากขึ้น อยากทราบว่ามีประเทศ
ใดบ้างที่อยู่ใน list รายชื่อ และได้คำนงึถึงสิทธิแรงงานของแรงงานไทยที่ไปทำงานในตา่งประเทศหรือไม่  

- สอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
ด้านแรงงาน กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิต
แรงงาน ที่มีแผนจะจ้างบัณฑิตใน ๓ จังหวัดภาคใต้ และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา อยากทราบ  
Job Description ที่ชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน มี KPI ชี้วัดการทำงานของแรงงานบัณฑิตเหล่านี้อย่างไร  

- สอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานเพ่ือให้
บริการด้ านแรงงานแก่ป ระชาชน ใน พ้ื นที่ ชุ มชน  ขอทราบรายละเอี ยด  Job Description  
และรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI) ของอาสาสมัครแรงงานดังกล่าว 

- สอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ  
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ มีการนำงบประมาณไปใช้จ่ายอะไรบ้าง  
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- สอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
โดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ซึ่งจะมีการสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับสิทธิตามกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงาน
อิสระ พ.ศ. ... อยากทราบว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จและนำเข้าสู่สภาเมื่อไหร่ และกลไกของกฎหมาย
ดังกล่าวจะมีการตั้งกองทุนด้วย ไม่ทราบว่าจะนำงบประมาณไปดำเนินการอะไรบ้าง  

- สอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการให้บริการ
แรงงาน งบประมาณ ๖๖๖ ล้านบาท งบผูกพันจากเดิมผูกพัน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้ผูกพัน  
๕,๐๐๐ ล้านบาท อยากทราบตัวชี้วัดว่าผลที่คาดว่าจะได้รับคืออะไร  

- สอบถามสอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 
งบประมาณ ๕ ล้านบาท ซึ่งทุกปีจะดำเนินการแบบเดิม ๆ กล่าวคือ มีสภาองค์การลูกจ้างมาเดินขบวน 
ยื่นข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐ อยากทราบว่า หน่วยงานเคยประเมิน Engagement หรือไม่  
มีผู้เข้าร่วมงานต่อปีจำนวนเท่าไหร่ และประชาชนได้ประโยชน์จากขบวนแรงงานแบบนี้อย่างไร  
อยากเสนอให้เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารเรื่องสิทธิตามกฎหมายต่อสาธารณชนน่าจะเกิดประโยชน์
มากกว่า 

- สอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับความคืบหน้าการให้สัตยาบันอนุสัญญา 
ILO ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของกระบวนการแรงงานมาหลายปี อยากทราบว่ามี
แผนการดำเนินการแบบใด เนื่องจากเรื่องสิทธิแรงงานเป็นเรื่องที่สหภาพยุโรป (EU) ให้ความสำคัญมาก 

- กรณีอาชีพที่สงวนไว้สำหรับแรงงานไทยในปัจจุบัน ส่งผลกระทบในบางพ้ืนที่ของ 
สถานประกอบไม่มีแรงงานไทยมาสมัครงาน ขอทราบว่าหน่วยงานมีมาตรการหรือระเบียบสำหรับ  
กรณีที่สถานประกอบการไม่สามารถหาแรงงานไทยได้ สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีโครงการขับเคลื่อนป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ด้านแรงงาน การแก้ไขปัญหา  

ด้านแรงงานและการแสวงหาผลประโยชน์ หน่วยงานได้ให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์  
ที่ เป็นปัญหาระดับประเทศ ทำให้กระทรวงแรงงานจึงมีความจำเป็นต้องมี โครงการดังกล่าว  
เพื่อยกระดับเทียร์ต่าง ๆ และหน่วยงานพยายามขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขปัญหาการค้าแรงงานที่อยู่ใน
ระดับเทียร์ ๑ ต่อไป ดังนี้  

๑. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชน ผ่านการขึ้นทะเบียน
แรงงานนอกระบบ เพ่ือบริหารจัดการแรงงานผู้สูงอายุและแรงงานคนพิการ เป็นการขับเคลื่อน  
ตามแผนการปฏิบัติการคุ้มครองแรงงานและพัฒนาแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด เป้าหมาย
แรงงานผู้สูงอายุและแรงงานคนพิการ จำนวน ๑๓,๕๖๐ คน งบประมาณ จำนวน ๒,๙๖๑,๗๐๐ บาท  

๒. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชน ผ่านการขึ้นทะเบียน
แรงงานนอกระบบ ครู ก และ ครู ข เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์  
ที่ประชาชนจะได้รับตามกฎหมาย หรือร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ เพื่อจูงใจ
ให้ประชาชนขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบและสมัครสมาชิกกองทุน อันจะนำไปสู่การคุ้มครอง  
ตามกฎหมาย เข้าถึงแหล่งเงินทุนการประกอบอาชีพ ดอกเบี้ยต่ำ มีรายได้ที่มั่นคง และสุขภาพอนามัย
อย่างเท่าเทียม 
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- กรณีโครงการขยายตลาดแรงงานเชิงรุกเพ่ือให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ แรงงานไทย
ในต่างประเทศ จำนวน ๑๕๐ ,๐๐๐ คน แบ่งออกเป็นตลาดที่ประเทศอิสราเอล ประเทศเกาหลี  
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงค์โปร ประเทศบูรไน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ประเทศกาตาร์ ประเทศโอมาน ประเทศอิหร่าน ประเทศไต้หวัน ประเทศฮ่องกง โดยหน่วยงาน  
ได้ดำเนินส่งเสริมการจ้างงานแรงงานไทยในต่างประเทศ และการให้คำแนะนำด้านสิทธิประโยชน์  
ทำให้มีความจำเป็นต้องขยายตลาดแรงงานในประเทศต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น เนื่องจากตลาดแรงงานเดิม  
ไม่สามารถขยายตำแหน่งงานหรือรับจำนวนแรงงานไทยได้เพ่ิมขึ้น จึงจำเป็นต้องหาตลาดแรงงาน  
ที่มีการจ้างงานที่พร้อมรับแรงงานไทยได้เพิ่มขึ้น  

- กรณีการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปญัหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน จำนวน ๑๒ ล้านบาทเศษ 
หน่วยงานได้นำงบประมาณดังกล่าวไปสนับสนุนให้กับกรมสุขภาพจิตทุกปี โดยในปี ๒๕๖๗  
ให้งบประมาณสนับสนุน จำนวน ๑๐ ล้านบาท ส่วนที่หน่วยงานดำเนินการเองเป็นการส่งเสริม  
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จำนวน ๘๑๙,๕๐๐ บาท โครงการอาสาสมัคร
แรงงานต้านภัยยาเสพติด จำนวน ๑ ,๗๑๔ ,๓๐๐ บาท เป็นการรณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม  
To Be Number One และศูนย์เพ่ือนใจในสถานประกอบการ เพ่ือให้แรงงานมีการตระหนักรู้  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชมรม ตลอดจนสร้างความรู้ให้กับอาสาสมัครแรงงาน  
เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบ และแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด 

- กรณีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านแรงงานในพ้ืนที่โดยบัณฑิตแรงงาน ซึ่งการจ้างบัณฑิต
แรงงานในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ ๔ อำเภอ จังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา 
อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย รวม ๓๘๐ คน เป็นการขยายการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง  
ในระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อสร้างโอกาสและลดความเลื่อมล้ำในสังคม 

- กรณีแรงงานต่างด้าว หน่วยงานเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเฉพาะในส่วน
ของการจ้างงาน ส่วนแรงงานที่มีการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยไม่ใช้หน้าที่หลักของหน่วยงาน  
ในการแก้ไขปัญหา ดังนี้  เมื่อมีการลักลอบเข้ามาและทำงานหน่วยงานจะเกี่ยวข้องกับแรงงาน  
ผิดกฎหมาย โดยหน่วยงานมีหน้าที่นำแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาสู่ระบบและมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง  
ตามกฎหมาย 

- กรณีการจ้างแรงงานผู้พิการของกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานมีการจ้างคนพิการ ๒ คน 
เป็นการดำเนินการให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานมีการออกกฎกระทรวงในการกำหนด
จำนวนผู้พิการที่นายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงิน  
ที่ต้องนำส่งกองทุนส่งเสริมพัฒนาชีวิตคุณภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีปฏิบัติงาน 
๑๐๐ คนขึ้นไป รับคนพิการไม่ว่าในตำแหน่งใดในอัตราส่วน ๑๐๐ คน ต่อผู้พิการ ๑ คน เมื่อเศษเกิน 
๕๐ คน ต้องรับผู้พิการเพิ่มอีก ๑ คน  

- กรณี Master Plan ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการจัดทำ MOU 
กับ ๔ กระทรวงเมื่อต้นปี ๒๕๖๗ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน โดยมีการเชื่อมโยง  
และแลกเปลี่ยนข้อมูลแรงงานในโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและอาชีพ 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา นำข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อและเลือกการทำงาน  
ให้ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการต่อไป ส่วนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
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ฝีมือแรงงานแห่งชาติ และความต้องการระหว่างประเทศ บูรณการการทำงานโดยนำผลการทดสอบ  
หรือการฝึกอบรมไปเทียบโอนหรือสะสมหน่วยกิตในระบบ เพื่อเพ่ิมวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม  
การบูรณการร่วมกับ ๔ กระทรวง เพ่ือจะไปสู่การเป็นมาสเตอร์แพลนต้องใช้ระยะเวลาให้เป็นไป  
ในแนวทางเดียวกันในปีถัดไป 

- กรณีโครงการเพ่ิมประสิทธิด้านแรงงานในพ้ืนที่โดยบัณฑิตแรงงาน การจ้างแรงงานคนพิการ
ในกระทรวงแรงงาน จำนวน ๒ คน ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- ปัจจุบันหน่วยงานไดม้ีการตั้งคณะทำงานเพ่ือแต่งตั้งกรมใหม่ ชื่อว่า กรมเศรษฐกิจการแรงงาน 
เพ่ือมาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การจ้างงานและสภาพเศรษฐกิจให้ตลาดแรงงานเข้าสู่ระบบ  
การจ้างงาน และขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- กรณีแรงงานตา่งดา้ว หน่วยงานมีหนา้ที่จัดระบบการจ้างแรงงานตา่งดา้วที่มีการลักลอบเขา้มา
ในประเทศไทยและทำงานโดยผิดกฎหมาย ทำให้หน่วยงานต้องจัดระบบและประชุมกับหน่วยงานความ
มั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรม  
สภาหอการค้าเอกชน เพ่ือมาบริหารนโยบายแรงงานต่างด้าวและนำปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว  
เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เรื่องแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ นอกจากจะมีเป้าหมายในการส่งแรงงานไทย  

ไปต่างประเทศ หน่วยงานควรคำนึงถึงสิทธิแรงงานและติดตามที่อยู่ของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งการไปทำงานในประเทศอิสราเอลเมื่อเกิดสภาวะสงครามทำให้การดูแลแรงงานไทยเกิดความ
ยากลำบาก เนื่องจาก ไม่สามารถติดตามแรงงานไทยในต่างประเทศว่าอยู่ที่ไหน  

- กรณีการตั้งกรมใหม่ หน่วยงานควรพิจารณาว่าการจัดตัง้กรมตอ้งมกีารแกก้ฎหมายเพ่ือรองรบั
การจัดตั้งกรมใหม่หรือไม่ ดังนั้น การตั้งสำนักงานให้เทียบเท่ากรมน่าจะดีกว่า 

- ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ คน งบประมาณ ๗๙ 
ล้านบาท ควรกำหนดเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ในปี ๒๕๖๗ เป็นอย่างไร 

- จากการศึกษาแนวโน้มของโลกปัจจุบัน แรงงานจำนวน ๑ ใน ๓ กำลังได้รับผลกระทบ  
จากเทคโนโลยี หน่วยงานมีแผนรับมือจากเรื่องดังกล่าวหรือยัง ขอยกตัวอย่างของประเทศอินโดนีเซีย  
ที่มีการวางแผนปรับทักษะแรงงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ โดยรัฐจะสนับสนุนการเชื่อมต่อกลุ่มแรงงาน 
ผู้สอน และนายจ้างให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยรัฐจะอุดหนุนให้ประชาชนสามารถซื้อหลักสูตร
สำหรับพัฒนาตนเอง และให้อิสระเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์นายจ้าง ผลสัมฤทธิ์  
ของโครงการดังกล่าวเมื่อปี ๒๕๖๖ หลังจากที่อินโดนีเซียเริ่มดำเนินการได้ ๓ ปี พบว่า สมรรถนะ  
และทักษะแรงงานเพ่ิมขึ้นจริง คนที่มีงานทำอยู่แล้วมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ส่วนคนที่ตกงาน  
เมื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วได้งานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ โดยร้อยละ ๗ ของผู้ว่างงาน 
สามารถหางานทำได้หลังจากเรียนหลักสูตรดังกล่าวจบ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้
กับการพัฒนาแรงงานไทยได้  
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- ประเด็นสำคัญที่กระทรวงแรงงานจะต้องแก้ไข คือ หลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่ล้อตาม
ตลาดแรงงาน ไม่มีการคาดการณ์ของตลาดแรงงานในระยะ ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี ว่าหลักสูตรการศึกษา  
จะเป็นแบบใด ขอเสนอให้กระทรวงแรงงานทำข้อมูลกลางร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือคาดการณ์
ตลาดแรงงาน คาดการณ์ความต้องการแรงงานและกำหนดหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานด้วย  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
- ขอข้อมูลการจ้างงานของนายจ้างในแต่ละด้านสาขาใดบ้าง ขอรายละเอียดสามปีย้อนหลัง 
- ขอรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของอาสาแรงงาน หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาแรงงาน สถิติ

จำนวนผลลัพธ์สามปีย้อนหลัง 
- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
- ขอรายละเอียด master plan การพัฒนาทักษะแรงงาน มีการจัดทำในระดับคณะกรรมการ

หรือไม่ อย่างไร กระทรวงแรงงานมีบทบาทอย่างไร มีการทำข้อตกลง MOU ระดับกระทรวงหรือไม่ 
- ขอรายละเอียดโครงการ JOB EXPO ONLINE และในจำนวนหนึ่งหมื่นคนที่ได้บรรจุงานอยู่ใน

ส่วนงานใด 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ในยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ขอรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ในปี ๒๕๖๗ เป็นอย่างไร และนโยบายแรงงานในต่างประเทศ ขอรายละเอียด
แนวทางดำเนินการในประเทศไต้หวันและสหรัฐอเมริกา 

- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติมดังรายการต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดโครงการยกระดับเพื่อขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไข

การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ในรายละเอียดบอกว่าทำงานบูรณาการร่วมกันกับเครือข่าย 
เป็นเครือข่ายกลุ่มใด ประเภทไหนบ้าง อยากทราบรายชื่อเครือข่ายที่มีการทำงานด้วย  

๒. ข้อมูลรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายการตรวจสถานประกอบการกิจการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้ทำ 
list รายชื่อไว้หรือไม่ว่า เป็นสถานประกอบการประเภทใด จังหวัดใดบ้าง  

๓. ข้อมูลรายละเอียดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน ที่มีแผนจะจ้าง
บัณฑิตใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา อยากทราบ Job Description ท่ี
ชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน มี KPI ชี้วัดการทำงานของแรงงานบัณฑิตเหล่านั้นอย่างไร  

๔. ข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานเพื่อให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ชุมชน ขอรายละเอียด Job Description และรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI) ของอาสาสมัครแรงงาน  

๕. ข้อมูลรายละเอียดโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
พิการ งบประมาณ ๒,๙๖๑,๗๐๐ บาท มีการนำเงินไปใช้จ่าย 
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๖. ข้อมูลรายละเอียดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่าน
การขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ข้อมูลระบุว่าจะสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนได้รบัสิทธติามกฎหมาย น่าจะหมายถึง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ 
พ.ศ. .... ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาของสภา ไม่ทราบว่าจะเสนอร่าง
กฎหมายได้เมื่อไหร่ โดยกลไกของกฎหมายฉบับนี้จะมีการตั้งกองทุนด้วย ขอรายละเอียดว่าจะนำ
งบประมาณไปใช้จ่ายอะไรบ้าง  

- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอรายละเอียดแผนการดำเนินงาน
และโครงการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การทำ MOU กับ ๔ กระทรวง ทั้งหมด 

 
กรมการจัดหางาน     ๔๔๘,๗๓๖,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมการจัดหางานในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ในการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมการจ้างงาน

ผู้สูงอายุและคนพิการจะดำเนินการอย่างไร และเห็นว่าควรบูรณาการร่วมกับกรมราชทัณฑ์และกรมคุม
ประพฤติเพื่อให้ผู้กระทำผิดมีงานทำ 

- การจ้างงานแรงงานไทยเป็นไปในทิศทางอย่างไร และมีแนวทางสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ไม่ให้มีการหลอกลวงอย่างไร 

- ข้อมูลแรงงานต่างชาติ ๒ .๗ ล้านบาท เป็นแรงงานประเภทไหน ต่างชาติที่เหลือเป็นกลไก
ตลาดหรือไม่และหน่วยงานช่วยเหลือต่างชาติให้ได้งานดีกว่ากลไกตลาดอย่างไร 

- ขอทราบว่ามติคณะรัฐมนตรีเรื่องแรงงานต่างชาติได้รับอนุญาตทำงาน ๑.๙ ล้านคนคืออะไร 
- ในเหตุการณ์สงครามอิสราเอลส่งผลต่อแรงงานไทยในอิสราเอลหรือไม่และเป้าหมายการส่ง

คนทำงานต่างประเทศยังเหมือนเดิมหรือไม่ 
- ขอทราบแนวทางจัดการผีน้อยและแนวทางให้มีการทำงานถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร  

และขอทราบข้อมูลแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและแรงงานเถื่อนมีจำนวนกี่คนมีผลกระทบกับ
แรงงานไทยหรือไม่ 

- สอบถามกรมการจัดหางาน เนื่องจากสถานการณ์และโครงสร้างด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ในขณะนี้ หน่วยงานมีแผนการรองรับหรือการวิจัยที่จะวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตไว้หรือไม่ โดยเฉพาะ
รูปแบบการจัดหางานในปัจจุบันจะเน้นช่องทางออนไลน์เพ่ือที่จะหางานให้รวดเร็วขึ้น จึงอยากเสนอให้
หน่วยงานพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้ก้าวทันภาคเอกชน 

- สอบถามกรมการจัดหางาน เนื่องจากกรมการจัดหางาน มีโครงการจัดหางานและส่งเสริม  
การประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด แต่ยังมีเป้าหมายไม่มากนัก คือ ๑๕๐ คน  
จึงอยากทราบว่า นอกจากผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ยังมีบุคคลที่อาจเพ่ิงพ้นโทษจากเรือนจำ  
กรมการจัดหางานมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรบ้างที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น อยากทราบว่าที่ผ่านมา
กรมได้มีการจัดหางานให้กับผู้ที่พ้นโทษจากเรือนจำมาแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่  
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- สอบถามกรมการจัดหางาน  โครงการป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป้าหมาย  
คือ แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่เป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์ สถานประกอบการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ซึ่งเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการไปแล้ว ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบว่ามีการจ้างเหมาบริการเพ่ือดำเนินการ
อะไรบ้าง 

- สอบถามกรมการจัดหางาน โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท 
เป็นค่าจ้างเหมาบริการไปแล้ว ๙ ล้านบาท อยากทราบว่ามีรายละเอียดดำเนินโครงการอย่างไร   

- สอบถามกรมการจัดหางาน โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจ้างแรงงานต่างด้าว 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณ ๕,๗๘๙,๕๐๐ บาท มีการจ้างเหมาบริการ ๓,๗๓๔,๑๐๐ บาท 
ขอทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการดังกล่าว และขอตั้งข้อสังเกตว่า ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ควรจะให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานไทยก่อนหรือไม่ และจากการอำนวยความสะดวกจ้างงาน
แรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะทำให้มีการจ้างแรงงานไทยลดลงหรือไม่ 

- สอบถามกรมการจัดหางาน โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ อยากทราบว่าเป็น
งานประเภทใดบ้าง  

- สอบถามกรมการจัดหางาน โครงการเตรียมเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน งบประมาณ ๔๗ ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย ๙,๒๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งรายละเอียด
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมตลาดแรงงาน ๙,๒๐๐,๐๐๐ คน แนะแนวอาชีพ
และส่งเสริมอาชีพจริง ๆ ๒๙๐,๐๐๐ คน  โดยงบประมาณที่ใช้กับการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
จำนวน ๓๖ ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ๑๕,๓๓๖,๖๐๐ บาท ขอทราบรายละเอียดการดำเนิน
โครงการ จะทำอะไร ที่ไหน กับใคร ขอแผนการดำเนินงานโดยละเอียด รวมถึงค่าจ้างที่ปรึกษา  
แนวทางการจัดเก็บ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลดิจิทัลด้านตลาดแรงงาน จำนวน ๓ ,๖๒๙,๖๐๐ บาท 
อยากทราบรายละเอียดของที่ปรึกษา จำนวน และค่าตอบแทนต่าง ๆ ของที่ปรึกษา และจะนำข้อมูล
ดังกล่าวไปดำเนินการต่ออย่างไร  

- สอบถามกรมการจัดหางาน  โครงการบริก ารจัดหางานและอาชีพ  งบปะมาณ 
๒๐๖,๑๓๔,๓๐๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ๑๐๐,๒๙๕,๓๐๐ ล้านบาท อยากทราบว่ามีการจ้าง
เหมาบริการเพ่ือดำเนินการอะไรบ้าง 

- กรณีงาน Job Expo Thailand 2024 ที่เข้างานผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑ ,๑๘๕,๐๐๐ 
คน เป็นจำนวนการเข้าดูใช่หรือไม่  

- กรณีการดึงแรงงานเถื่อนเข้าระบบเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ที่มีการระบุ ๑.๙ ล้านคน ใช่หรือไม่ 

- กรณีการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติผ่าน CI ที่มีปัญหาในเรื่องเสถียรภาพภายในของประเทศ
เมียนมา ทำให้ประเทศเมียนมาเข้ามาตั้งศูนย์ CI ในประเทศไทย แต่ตัวเลขของคนเมียนมาที่เข้ามา 
ในประเทศมีจำนวนสูงขึ้น หน่วยงานมีแผนรับมือในเรื่องอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีโครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงานได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านแรงงาน  

จากสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องทุกปี และรวบรวมตำแหน่งงานว่าง  
จากภาครัฐและภาคเอกชนที่มาแจ้งตำแหน่งว่างกับหน่วยงาน ขณะนี้หน่วยงานมีการทำ MOU  
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กับบริษัทจัดหางาน จำนวน ๑๒ แห่ง เพ่ือบูรณาการข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
มีการวิ เคราะห์ สถานการณ์ ของตลาดแรงงานในปั จจุบันและในอนาคต และนำส่ งข้อมู ล 
ให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ของตลาดแรงงาน 

- กรณีการจัดหางานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานบริการ ณ จุดที่ตั้งเป็นหลัก โดยการ
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพ่ือรองรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่   
และขณะนี้หน่วยงานมีการพัฒนาต่อยอดการบริการผ่านโมบายแอป ระบบช่องทางการบริการทั้งหมด
เป็นการพัฒนาระบบการบริการเพื่อมารองรับการบริการจัดหางาน 

- กรณีการส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด และกลุ่มบุคคล  
ผู้พ้นโทษ หน่วยงานไม่ได้มองกลุ่มคนเหล่านี้มีปัญหา แต่เป็นกลุ่มที่จะมาเติมเต็มความต้องการแรงงาน
ของภาคเอกชน โดยได้มีการลงนาม MOU กับกรมราชทัณฑ์ เพ่ือนำผู้พ้นโทษและผู้ที่ผ่านการบำบัด 
เข้ามาฝึกอาชีพ หรือการบรรจุงานให้สถานประกอบการที่ไม่ปฏิเสธผู้ต้องขัง 

- กรณีเอกสารประกอบการชี้แจงได้มีการระบุคิวอาร์โค้ดเป็นที่ เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม  
ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- กรณีการบูรณาการและลงนามร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
และภาคเอกชนในการส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุ เช่น เครือเซ็นทรัล เครือ CP เพ่ือนำผู้สูงอายุ 
ไปบรรจุงานในสถานประกอบการต่าง ๆ และในอนาคตหน่วยงานจะมีการลงนามกับกลุ่มเครือ  
CJ More รวมถึงผู้พิการหน่วยงานได้มีการจ้างงานผู้พิการประจำอยู่ในพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ของหน่วยงาน  
ในกรุงเทพฯ และหน่วยงานทุกจังหวัด รวมประมาณ ๘๐ – ๙๐ คน  

- กรณีงาน Job Expo Thailand 2024 เป็นงานที่หน่วยงานรับผิดชอบและได้รับงบประมาณ
ประมาณ ๓๖ ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมงาน ๓ วัน จำนวน ๑,๒๙๗,๐๐๐ คนเศษ เข้างานผ่านระบบออนไลน ์
จำนวน ๑,๑๘๕,๐๐๐ คน ผ่านเฟสบุ๊ค ติ๊กต๊อก ยูทูป เข้างานโดย Walk In ๑๑๒,๒๙๖ คน มีตำแหน่ง
งาน จำนวน ๕๖๑,๙๙๗ อัตรา มีผู้สมัคร ๖๔,๓๑๘ คน สามารถบรรจุ ๑๑,๔๓๕ คน ส่วนที่เหลืออยู่ 
ในระหว่างการติดตามผลบรรจุงาน และสร้างรายได้หมุนเวียนประมาณ ๑๗๗,๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน  

- กรณีศูนย์ CI เป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
และแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งหมดต้องเข้าพิสูจน์ที่ศูนย์ CI จำนวน ๘ ศูนย์ ทั่วประเทศ 
ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมามีแรงงานเข้ามาพิสูจน์สัญชาติและการออกบัตร CI จำนวน ๔๐๘,๑๕๕ คน 
ต่อมามีแรงงานเข้ามาที่ศูนย์มีจำนวนลดน้อยลงจึงมีการปิดศูนย์ จำนวน ๗ ศูนย์ คงเหลือศูนย์ CI  
ที่สมุทรสาคร เหตุผลเพ่ือให้แรงงานตา่งด้าวมีจุดที่จะมาออกบัตร CI ที่เหลืออยู่ และให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีจะทำให้แรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้มีสถานะอนุญาตให้อยู่และการทำงาน
สิ้นสุดลงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงคงศูนย์ CI ไว้ 

- กรณีเป้าหมาย จำนวน ๑ แสนคน เป็นเป้าหมายที่รัฐมนตรีให้นโยบายกับกระทรวงแรงงาน  
ให้ดำเนินการตามที่เป้าหมายกำหนด เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้นำเงิน
ออกไปเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ต้องมาทดแทนคือการที่แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศและสามารถดึง
เงินตราต่างประเทศเข้ามาชดเชยเงินตราของประเทศไทยที่ต้องเสียไป 
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- กรณีข้อมูลแรงงานเถื่อนในประเทศไทยหน่วยงานไม่มี เนื่องจากมีการลักลอบเข้าเมือง
ตลอดเวลา โดยมีข้อมูลเฉพาะที่ดำเนินการจดทะเบียนไว้ จำนวน ๓ ล้านคนเศษ คาดว่าแรงงานเถื่อน  
จะมีประมาณ ๕ แสนคน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสำหรับกลุ่มนี้ 

- กรณีการจดทะเบียนผ่อนผันแรงงานต่างด้าว เป็นศูนย์ CI ของประเทศเมียนมาที่เข้ามา 
ตั้งศูนย์ในประเทศไทย สำหรับในปีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีศูนย์ CI ตอบโจทก์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ได้หรือไม่ เช่น จำนวนแรงงานที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ CI สามารถให้บริการเต็มตามศักยภาพตามที่แจ้ง
หรือไม่ ซึ่งหน่วยงานได้มีการหารือว่าควรเป็นระบบออนไลน์มากกว่ามีศูนย์ CI ส่วนการผ่อนผัน 
ต้องมีการดำเนินการทุกปีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายและความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศ 
รวมถึงปัญหาการนำเข้าแรงงาน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติมดังรายการต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดโครงการป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป้าหมาย คือ แรงงานไทย

และแรงงานต่างด้าวได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครอง ไม่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์  
สถานประกอบการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ๑๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าจ้างเหมาบริการไปแล้ว 
๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าจ้างเหมาะบริการไปทำอะไร  

๒. ข้อมูลรายละเอียดโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท  
เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ๙ ล้านบาท อยากทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการดังกล่าว  

๓. ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินโครงการศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจ้างแรงงานต่างด้าว
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณ ๕,๗๘๙,๕๐๐ บาท ค่าจ้างเหมาบริการ ๓,๗๓๔,๑๐๐ บาท 
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างไรบ้าง  

๔ . ข้อมูลรายละเอียดโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สู งอายุ  อยากทราบว่า 
เป็นงานประเภทใดบ้าง  

๕ . ข้อมูลรายละเอียดโครงการเตรียมเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน งบประมาณ ๔๗ ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย ๙,๒๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งรายละเอียด
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมตลาดแรงงาน ๙,๒๐๐,๐๐๐ คน แนะแนวอาชีพ
และส่งเสริมอาชีพจริง ๆ ๒๙๐,๐๐๐ คน  โดยงบประมาณที่ใช้กับการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
จำนวน ๓๖ ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ๑๕,๓๓๖,๖๐๐ บาท ขอรายละเอียดการดำเนินโครงการ
ดังกล่าว จะดำเนินการอะไร ที่ไหน กับใคร ขอแผนการดำเนินงานโดยละเอียด รวมถึงค่าจ้างที่ปรึกษา
แนวทางการจัดเก็บ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลดิจิทัลด้านตลาดแรงงาน ตามโครงการนี้ค่าที่ปรึกษา 
๓,๖๒๙,๖๐๐ บาท อยากทราบรายละเอียดของท่ีปรึกษา จำนวน และค่าตอบแทนต่าง ๆ ของที่ปรึกษา 
และข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง  

๖. ข้อมูลรายละเอียดโครงการบริการจัดหางานและอาชีพ งบปะมาณ ๒๐๖ ,๑๓๔,๓๐๐ บาท 
ซึ่งมีค่าจ้างเหมาบริการ ๑๐๐,๒๙๕,๓๐๐ ล้านบาท  

- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ  ขอรายละเอียดข้อมูลแรงงานเถื่อน 
ที่หน่วยงานต้องดึงเข้าระบบทั้งหมด  
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     ๙๑๕,๐๑๘,๑๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- โครงการพัฒนาทักษะแรงงานนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ที่มีการฝึกอบรมซอฟต์พาวเวอร์ด้าน

การท่องเที่ยว ด้านอาหาร ในด้านการท่องเที่ยวขอทราบว่ามีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานกลุ่มอาชีพใด 
และจะซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบเหตุผลในการตั้งงบประมาณโครงการสัมมนาชี้แจงซอฟต์พาวเวอร์ และขอทราบ
รายละเอียดในการจัดทำคลิปพัฒนาทักษะแรงงาน 

- หน่วยงานมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับคนว่างงานตกงาน และมีแนวทาง
พัฒนาฝีมือแรงงานขั้นสูงอย่างไร 

- สอบถามกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีกรณีการจ้างวิทยากรที่จังหวัดชุมพร แต่มีการอำนวย  
ความสะดวกด้านที่พักวิทยากรไม่เหมาะสมและเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจ จึงอยากทราบว่า ในส่วน
ของโครงการฝึกอบรมที่มีอยู่ค่อนข้างมาก กรมมีแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง  

- สอบถามกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน โครงการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบกิจการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่ งบประมาณ ๑๙ ล้านบาท สถานประกอบการ ๔๕ แห่ง 
แรงงาน ๔,๐๐๐ คน อยากทราบชื่อสถานประกอบการและจำนวนคนในสถานประกอบการ  
และแผนการดำเนินงานว่าดำเนินการอย่างไรบ้าง 

- สอบถามกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
การทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ งบประมาณ ๑๕ ,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทำอะไร เป้าหมาย ๖,๐๘๐ คน  
อยากทราบว่าเป็นการเสริมสมรรถนะด้านไหน อย่างไร มีกี่อาชีพ อาชีพละกี่คน และมีกี่ทักษะ  

- สอบถามกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน งบประมาณ ๘๖ ,๐๘๒,๖๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย ๓๖ ,๑๐๐ คน เช่น 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล งบประมาณ ๑๕.๙ ล้านบาท ขอทราบรายละเอียด
การดำเนินงานว่าดำเนินการอะไร และพัฒนาอย่างไร เมื่อพัฒนาสู่สากลแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 
และค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ๓๐ ล้านบาท อยากทราบรายละเอียดว่า
งบประมาณทั้งหมดในการทดสอบจะดำเนินการอะไรบ้าง  

- สอบถามกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการเพ่ิมทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
งบประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลเพ่ือประกอบอาชีพ งบประมาณ ๑๐๕ ล้านบาท อยากทราบรายละเอียด
กิจกรรมว่าสอดคล้องอย่างไร และความสามารถเฉพาะบุคคลมีชุดประเมินเฉพาะบุคคลอย่างไร  

- สอบถามกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนโยบาย Soft Power 
งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย ๗๑,๐๐๐ คน อยากทราบว่า จะดำเนินการอย่างไร  
ขอรายละเอียดที่ชัดเจนว่าการพัฒนาทักษะอะไรบ้าง  
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- สอบถามกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการพัฒนาแรงงานรองรับการทำงานทั้งในและ
ต่างประเทศ อยากทราบว่า งบประมาณในการยกระดับสมรรถนะแรงงานด้านทักษะภาษาต่างประเทศ 
งบประมาณ ๖๒ ล้านบาท ใช้มาตรฐานตัวชี้วัดการผ่านแบบใด มีการอ้างอิงมาตรฐานสากลแบบ TOEIC  
TOEFL หรือไม่ 

- ขอทราบว่าโครงการซอฟต์พาวเวอร์ที่หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัด จำนวน ๗๑ ,๓๐๐ คน  
รวมอยู่ในยอดของตัวชี้วัดเป้าหมายของ OFOS ที่คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ  
ตั้งไว้หรือไม่ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ๑ ครอบครัว ๑ ทักษะ 
หรือ OFOS มีตัวชี้วัดจำนวนคนที่จะได้รับ  Upskill และ Reskill ทั้ ง ๑๑ ด้าน หน่วยงานเป็น
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนี้หรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการจัดที่พักให้กับวิทยากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร เป็นการฝึกอบรม

หลักสูตรบาริสต้า งบประมาณในการฝึกอบรมด้านนี้เป็นงบท่องเที่ยวที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของ  
ค่าวิทยากร ซึ่งหน่วยงานจะจ้างวิทยากรในพ้ืนที่ แต่วิทยากรที่จ้างอยู่เป็นประจำเกิดปัญหาส่วนตัวจึงไม่
สามารถมาอบรมได้ จึงต้องติดต่อวิทยากรในจังหวัดพ้ืนที่ใกล้เคียง และตกลงว่าจะเป็นวิทยากรอบรม  
ใน ๒ รุ่น จำนวน ๘ วัน งบประมาณแบ่งออกเป็นค่าวิทยากรชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท ส่วนค่าที่พัก  
และค่าเดินทางไม่ได้รับงบประมาณ ส่วนรายละเอียดการฝึกอบรมแต่ละโครงการ ๓ ปี ย้อนหลัง  
ขอจัดส่งเป็นเอกสาร 

- กรณีการติดตามผล Upskill และ Reskill การดำเนินการทุกโครงการที่มีการฝึกอบรม
หน่วยงานมีการติดตาม โดยให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมกรอกแบบฟอร์มว่าได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
หรือไม่ ในปี ๒๕๖๗ ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม Upskill และ Reskill มีรายได้เฉลี่ย ๑๕,๕๕๐ บาทต่อคน
ต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๑   

- กรณีการร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการพัฒนาการกำหนดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
หน่วยงานได้มีการจัดทำหลักสูตรร่วมกันทางด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งหน่วยงาน  
ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งเป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ส่วนหลักสูตร Credit Bank หน่วยงาน
ดำเนินการให้กับผู้ที่อยู่ในสถานประกอบการสามารถใช้ประสบการณ์การทำงานหรือผู้ที่ผ่านการรับรอง
การฝึกอบรมจากหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับการทดสอบฝีมอืแรงงาน ที่ต้องการศึกษาต่อสามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ 

- กรณีรายละเอียดโครงการทั้ง ๖ โครงการ ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 
- กรณีบทบาทการพัฒนาทักษะใหก้ับคนที่ตกงานได้ทำงานในพื้นที่ หน่วยงานสถาบันการศึกษา

พัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ทั่วประเทศ ๗๗ แห่ง ทุกหน่วยงานมีภารกิจฝึกอบรมประชาชนในพ้ืนที่  
และนอกพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 

- กรณีการพัฒนาทักษะและยกระดับไปสู่ธุรกิจใหม่และเทคโนโลยีชั้นสูง แนวทางการพัฒนา
ทักษะในตอบสนองการจ้างงาน เช่น AI ภาษาต่างประเทศ การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ รถยนต์ไฟฟ้า  
และแรงงานนอกระบบ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อรองรับเศรษฐกิจใหมมุ่่งเน้นการพัฒนาแรงงานสมรรถนะสูง 
ทักษะดิจิทัล และอุตสาหกรรมเป้าหมาย การยกระดับกำลังแรงงานให้เป็นแรงงานทักษะสูง เพ่ือให้
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สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีชั้นสูง  
รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เพ่ือผลิตกำลังแรงงาน  
เข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์  
เพื่อการผลิต ระบบขับเคลื่อนการส่งกำลังไฟฟ้า การออกแบบควบคุมระบบอัตโนมัติ 

- กรณีการส่งเสริมการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาทักษะของลูกจ้างของตนเองให้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ  

- กรณีการสำรวจข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทักษะ หน่วยงานใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสำรวจ 
ความต้องการฝึกอบรม เพ่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาความสอดคล้องระหว่างการฝึกอบรม  
และหลักสูตรของหน่วยงาน เป็นการดำเนินการโดยใช้ข้อมูลนำตลาดแรงงานทั่วประเทศ 

- กรณีโครงการซอฟต์พาวเวอร์มีเป้าหมาย จำนวน ๗๑,๓๐๐ คน งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท 
หน่วยงานดึงงานมาจากด้านการท่องเที่ยวและเป็นเรื่องที่หน่วยงานดำเนินการอยู่แล้ว โครงการนี้  
ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เนื่องจากโครงการที่หน่วยงานดำเนินการ  
มีความสอดคล้องกับการดำเนินการซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง ๑๑ ด้าน มีการอบรมออนไลน์และออนไซต์  
โดยหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเข้าไปเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ๑ ครอบครัว ๑ ทักษะ  
หรือ OFOS ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรทั้ง ๑๑ ด้าน และได้รับมอบหมายในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร  
และทดสอบตามมาตรฐานของหน่วยงาน เช่น ด้านอาหาร ด้านการท่องเที่ยว แต่การฝึกอบรม  
จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส่วนเอกสารการประชุมและการจ้างทางสื่อออนไลน์ของ OFOS ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร ทั้งนี้ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗๑,๓๐๐ คน รวมอยู่ในตัวชี้วัดเป้าหมายของ OFOS ที่คณะกรรมการพัฒนา
ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติตั้งไว้  

- กรณีการทำ MOU กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในเรื่องของ 
EV เป็นการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐาน ทาง อว. จะดำเนินการในส่วนของ
สถาบันการศึกษา สำหรับของหน่วยงานดำเนินการในส่วนของสถานประกอบการ ส่วน EV  
เป็นมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ดังนี้ ๑. พัฒนาหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่  
๒. ร่วมกับสถานประกอบการในการ Upskill และ Reskill กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ๓. ร่วมกับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรรองรับยานยนต์สมัยใหม่ 

ข้อสังเกตองคณะกรรมาธิการ 
- ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับลักษณะงานของ

แรงงาน 
รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอความคืบหน้าและรายงานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย OFOS  
๒. โครงการซอฟต์พาวเวอร์ ๑๐๐ ล้านบาท ในการจัดทำสื่อออนไลน์ ๑๑ หลักสูตร หลักสูตร

การจัดทำคลิปออนไลน์ทำเรื่องใด ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านใดบ้าง 
๓. กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะประกอบอาชีพออนไลน์ ขอรายละเอียดในการจัดทำระบบ

เป็นอย่างไร 
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- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอรายละเอียดตัวชี้วัดอบรมแรงงาน
จำนวน ๖,๐๘๐ คน เชื่อมโยงกับแผนงานกระทรวงแรงงานหรือไม่ และขอรายละเอียดแผนงานเพ่ิม  
ผลิตภาพแรงงาน จำนวน ๔.๕ ล้านบาท 

- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารการดำเนินการ ๓ ปีย้อนหลังล่าสุด 
ข้อมูลโครงการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร เป็นค่าวิทยากร
เท่าไหร่ เป็นค่าที่พักเท่าไหร่ ค่าเดินทาง ค่าสถานที่เป็นเท่าไหร่ อาจแยกย่อยว่าดำเนินการทั้งสิ้น  
กี่โครงการ 

- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติมดังรายการต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบกิจการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

แรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่ งบประมาณ ๑๙ ล้านบาท สถานประกอบการ ๔๕ แห่ง แรงงาน ๔ ,๐๐๐ 
คน ขอชื่อสถานประกอบการและจำนวนคนในสถานประกอบการ และแผนดำเนินงานว่าทำอะไรบ้าง  

๒. ข้อมูลรายละเอียดโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการทำงาน  
ในศตวรรษที่ ๒๑ งบประมาณ ๑๕ ,๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการอะไรบ้าง เป้าหมาย ๖,๐๘๐ คน  
มีการส่งเสริมสมรรถนะด้านไหน อย่างไร มีกี่อาชีพ และอาชีพละกี่คน มีกี่ทักษะ  

๓. ข้อมูลรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน งบประมาณ ๘๖ ,๐๘๒,๖๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย ๓๖ ,๑๐๐ คน เช่น กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล งบประมาณ ๑๕.๙ ล้านบาท ขอรายละเอียดการดำเนินงาน  
ทำอะไร พัฒนาอย่างไร สู่สากลแล้วไปยังไงต่อ และค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
๓๐ ล้านบาท อยากทราบรายละเอียด งบประมาณทั้งหมดในการทดสอบ มีการดำเนินการอะไรบ้าง  

๔. ข้อมูลรายละเอียดโครงการเพ่ิมทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ งบประมาณ 
๑๘๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถ
เฉพาะบุคคลเพ่ือประกอบอาชีพ งบประมาณ ๑๐๕ ล้านบาท ขอรายละเอียดกิจกรรมว่ามี  
ความสอดคล้องอย่างไร และความสามารถเฉพาะบุคคลมีชุดประเมินเฉพาะบุคคลอย่างไร  

๕. ข้อมูลรายละเอียดโครงการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนโยบาย Soft Power งบประมาณ 
๑๐๐ ล้านบาทกลุ่มเป้าหมาย ๗๑,๐๐๐ คน อยากทราบว่าดำเนินการอย่างไร  

๖. ข้อมูลรายละเอียดการทำงานของพนักงานตรวจแรงงาน ในเรื่องการทำงานในการตรวจ
สถานประกอบการ มีบันทึกการตรวจสถานประกอบการหรือไม่ ในแต่ละจังหวัด ในแต่ละปี   
ตรวจที่ไหนบ้าง อยากทราบรายละเอียดต่าง ๆ ขอข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปีล่าสุด  

๗. ข้อมูลรายละเอียดโครงการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย อยากทราบรายละเอียดการอบรม และเนื้อหาของการอบรม  

 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   ๓๔๘,๐๐๗,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- แสดงความคิดเห็นว่าหน่วยงานควรทบทวนการจัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  

ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
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- สอบถามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตัวชี้วัดที่บอกว่าใช้มาตรฐานสากล มีหลากหลาย
แบบมาก อยากทราบว่าเป็นมาตรฐานใด  

- สอบถามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เกี่ยวกับปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  
ที่ลดลง ควรกำหนดตัวชี้วัดลงไปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

- สอบถามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การทำงานเชิงรุกด้านการคุ้มครองแรงงาน  
ยังไม่ทั่วถึง ถ้าประชาชนรู้สิทธิของตัวเอง แม้กระทั่งการสู้คดีในคดีแรงงาน อาจทำให้ไม่ต้องเสียเงิน  
จ้างทนายความ เพราะบางครั้งนายจ้างหกัเงนิประกนั หรือเงินมัดจำแล้วไม่ยอมจ่าย บางนายจ้างให้ออก 
บางทีลูกจ้างอาจไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้น โดยเฉพาะกระบวนการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง
ก่อนไปถึงชั้นนั้น กรมควรมีการพัฒนาระบบสอบข้อเท็จจริงออนไลน์ได้ พัฒนาระบบให้ใกล้เคียงกับ
ระบบของศาลซึ่งใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีลักษณะเป็นข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งระบบดังกล่าวเป็น
ที่ยอมรับ และทำให้กระบวนการคุ้มครองแรงงานมีประสิทธิภาพ และช่วยลดภาระให้กับประชาชนด้วย  

- สอบถามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีข้อมูลไม่มากนัก 
แต่กรมได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยการสร้างฐานข้อมูลจากแรงงานนอกระบบ  
ที่มีอยู่แล้ว อยากทราบว่า ปัจจุบันแรงงานนอกระบบที่เราได้เก็บข้อมูลไว้แล้วมีข้อมูลอะไรบ้าง  
และจากการให้ข้อมูลว่าจะมีการรวมเป็นฐานข้อมูลไว้เป็นแหล่งเดียวจะมีการดำเนินการอย่างไร  
คาดว่าจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ และครอบคลุมเพียงใด 

- สอบถามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มบริษัทที่ผลิตสิ่งทอ 
ที่ถูกเลิกจ้างไปเมื่อ ๕ ปีที่แล้ว จำนวน ๓ บริษัท ประกอบด้วยบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท แอลฟ่า สปินนิ่ง จำกัด และบริษัท เอเอ็มซี สปินนิ่ง จำกัด ซึ่งได้ระบุว่ากรมจะให้มีการประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่งจะมีการจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครอง
อย่างครบถ้วน และจะมีการขยายวงเงินจากรอ้ยละ ๖๐ เป็นร้อยละ ๑๐๐ อยากทราบว่า กรมมีแนวทาง
ดำเนินการต่อไปอย่างไร คาดว่าผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการชดเชยอย่างครบถ้วนเมื่อไหร่ ตอนนี้มีการ
ใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่สำหรับกองทุนดังกล่าว 

- สอบถามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อยากทราบรายละเอียดการทำงานของพนักงาน
ตรวจแรงงาน ในเรื่องการทำงานในการตรวจสถานประกอบการ มีบันทึกการตรวจสถานประกอบการ
หรือไม่ ในแต่ละจังหวัด ในแต่ละปี ตรวจที่ไหนบ้าง  

- สอบถามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวิทยา
เขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการดังกล่าวควรจะอยู่ในการกำกับดูแล  
ของกระทรวงอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงแรงงานหรือไม่  

- สอบถามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ ๒๕ -๕๙ ปี  งบประมาณ 
๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ อยากทราบว่า เป็นการอบรมปลูกผักสวนครัว  
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงใช่หรือไม่ และการปลูกผักทำให้คนเกษียณอย่างมีคุณภาพอย่างไร  

- สอบถามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย อยากทราบรายละเอียดการอบรม และเนื้อหา  
ในการอบรม  
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- ขอเสนอแนะกลไกคุ้มครองสิทธิแรงงานที่มีประสิทธิภาพ คือ สหภาพแรงงาน อยากให้  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำงานเชิงรุก มีการอบรมและสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน  
ให้มากกว่านี้  รวมถึงการให้ความรู้ในการตั้งสหภาพแรงงานจนนำมาสู่การตั้งสหภาพแรงงาน  
ในสถานประกอบการที่ยังไม่มีสหภาพแรงงาน  

- ตามที่หน่วยงานชี้แจงในเรื่องของอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗๙๘ ว่าก่อนการให้สัตยาบันอนุสัญญา 
๘๗๙๘ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องก่อน ประเทศไทยมีการรับ
อนุสัญญาหลายฉบับก่อนแล้วมาแก้ไขกฎหมายภายหลัง เช่น อนุสัญญาฉบับที่ ๑๖๖ ที่เกี่ยวข้อง  
กับแรงงานเดินทะเลเป็นการรับมาก่อนแล้วมาแก้ไขกฎหมายภายหลัง ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอนุสัญญา
ฉบับที่ ๘๗๙๘ แตกต่างจากอนุสัญญาฉบับอื่นอย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีตัวชี้วัดมาตรฐานสากล คือ อนุสัญญาต่าง ๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ตลอดจนมาตรฐานแรงงานที่เป็นประเทศคู่ค้าที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มาตรฐานบางอย่าง
อาจสูงกว่ากฎหมายไทย ทำให้ต้องศึกษามาตรฐานต่าง ๆ เหล่านี้ และมุ่งเป้าจะพัฒนากฎหมาย  
และการคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

- กรณีการจัดทำตัวชี้วัดในเรื่องของการลดลงของยาเสพติดในสถานประกอบการ หน่วยงาน
พยายามจัดทำตัวชี้เพ่ือให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างมีระบบที่มั่นคงในการป้องกันยาเสพติด และจะตั้ง
เป็นตัวชี้วัดของจำนวนลูกจ้างที่ติดยาเสพติดและเข้าไปสู่การบำบัด และสามารถกลับเข้ามาทำงาน  
ในสถานประกอบการแห่งเดิมได้  

- กรณีการประชาสัมพันธ์ ในทุก ๆ ปีที่ผ่านหน่วยงานไม่ได้รับงบประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน
พยายามดำเนินการเพ่ือให้ลูกจ้างและนายจ้างรู้ข้อกฎหมายโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมตามช่องทาง
ต่าง ๆ  

- กรณีการร้องเรียน ปัจจุบันลูกจ้างสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
และปี ๒๕๖๘ หน่วยงานขอรับงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในประเด็นนี้ 

- กรณีสถิติแรงงานนอกระบบในปัจจุบันมี จำนวน ๒๑ ล้านคน หน่วยงานพยายามส่งเสริม
แรงงานนอกระบบให้มีการรวบกลุ่ม ขณะนี้มีชมรมแรงงานนอกระบบ จำนวน ๘๖ ชมรม มีสมาชิก  
ที่มาลงทะเบียน จำนวน ๔๒ ,๐๐๐ คน ซึ่งข้อมูลจะเป็นข้อมูลทางด้านอาชีพ จำนวนรายได้ จำนวน
สมาชิก และความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งนี้ ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ
เป็นเรื่องที่กว้าง และแรงงานนอกระบบทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพและหลายพ้ืนที่ ความต้องการ
ความช่วยเหลือจะไม่อยู่ที่หน่วยงานเดียวเท่านั้น เพราะบางครั้งความต้องการของแรงงานนอกระบบ  
จะเป็นเรื่องพัฒนาฝีมือแรง พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาตลาด เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้หน่วยงานจะประสานเพื่อ 
ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- กรณีแรงงานแพลตฟอร์มหน่วยงานได้ทำ MOU กับ Grab ทำให้มีข้อมูลความต้องการ 
ของ Grab และลูกจ้างในแพลตฟอร์ม Grab ส่วนแพลตฟอร์มอื่น ๆ อยู่ในระหว่างการเจรจา ทั้งนี้  
การดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานจะได้เป็นตัวกลางในการสื่อถึงความต้องการความช่วยเหลือ 
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- กรณีศูนย์เด็กเล็กที่มาอยู่หน่วยงาน จุดเริ่มต้นเมื่อปี ๒๕๓๖ เจ้าอาวาสวัดสิรินธรราชวิทยาลัย 
นครปฐม ประชาชนในพ้ืนที่บริเวณวัดเป็นผู้ใช้แรงงานและมีบุตร แต่มีการฝากเลี้ยงทำให้มีค่าใช้จ่าย  
เจ้าอาวาสจึงได้มีการสร้างศูนย์โดยใช้เงินของมูลนิธิราชวิทยาลัยก่อสร้าง และมีการขอความช่วยเหลือ  
ให้หน่วยงานเข้าไปบริหารจัดการ ทำให้หน่วยงานมีการช่วยเหลือทางด้านงบประมาณทางด้านอาหาร  
การบริหารจัดการ ทางวัดรับผิดชอบอาคาร สถานที่ การบำรุงรักษา และเงินค่าจ้างครู พ่ีเลี้ยง  
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจึงให้ความช่วยเหลือสืบเนื่องต่อกันมา อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมุ่งเน้นในเรื่อง 
การบรรเทาภาระของผู้ใช้แรงงาน 

- กรณีวันแรงงานแห่งชาติ จำนวน ๕ ล้านบาท เป็นงบเงินอุดหนุนที่หน่วยงานไม่ได้ใช้  
แต่นำงบประมาณไปสนับสนุนให้กับสภาองค์การลูกจ้าง ๑๗ แห่ง การจัดกิจกรรมจะเป็นเสรีของ  
สภาองค์การลูกจ้าง หน่วยงานจะประสานกับสภาองค์การลูกจ้างเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้มีประโยชน์
ต่อผู้ใช้แรงงานมากขึ้น 

- กรณีความคืบหน้าอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗๙๘ เนื่องจากการให้สัตยาบันอนุสัญญา ๘๗๙๘  
ได้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ  
ให้สอดคล้องก่อน การให้สัตยาบันไปแล้วหากไม่ปฏิบัติได้อาจถูกเสนอแนะบนเวทีการประชุมองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ดังนั้น กฎหมายที่มีความจำเป็นต้องแก้ คือ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ซึ่ งกฎหมายทั้ ง ๒ ฉบับ ยังมีหลายประเด็น  
ที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ  
ได้มีการยกร่างและอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รายงานผลกระทบผลดี
ผลเสียจากการแก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญา 

- กรณีการทบทวนสวัสดิการแรงงานผู้สูงอายุ หน่วยงานดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการ  
ให้เห็นความสำคัญของการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างสูงอายุและไม่สูงอายุ เช่น การจัดตั้งสหกรณ์  
ออมทรัพย์ การดูแลสุขภาพกายและใจ  

- กรณีมาตรฐานแรงงานไทย เป็นระบบคล้าย ISO โดยหน่วยงานเป็นผู้จัดมาตรระบบ 
การรับรองตั้งแต่ปี  ๒๕๔๖ ที่ เป็นข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย  
ความปลอดภัยในการทำงาน อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
นำมาตรฐานไปใช้ในโรงงาน ส่งผลให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองโดยเป็นความสมัครใจของนายจ้าง  
ในอนาคตหน่วยงานจะเพิ่มมาตรฐานด้านการขนส่ง 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับฐานข้อมลูแรงงานนอกระบบที่มี

อยู่แล้ว และข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบที่กรมได้เก็บข้อมูลไว้แล้วว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง  
และจากการที่กรมให้ข้อมูลว่าจะมีการรวมเป็นฐานข้อมูลไว้เป็นแหล่งเดียวจะมีการดำเนินการอย่างไร 
คาดว่าจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ และครอบคลุมเพียงใด 

- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับชมรมแรงงานนอกระบบทั้งหมด 
๒. ตามที่หน่วยงานชี้แจงในเรื่องของอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗๙๘ ว่าก่อนการให้สัตยาบันอนุสัญญา 

๘๗๙๘ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องก่อน ประเทศไทยมีการรับ
อนุสัญญาหลายฉบับก่อนแล้วมาแก้ไขกฎหมายภายหลัง เช่น อนุสัญญาฉบับที่ ๑๖๖ ที่เกี่ยวข้อง  
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กับแรงงานเดินทะเลเป็นการรับมาก่อนแล้วมาแก้ไขกฎหมายภายหลัง ขอทราบว่าเหตุใดอนุสัญญา  
ฉบับที่ ๘๗๙๘ แตกต่างจากอนุสัญญาฉบับอื่นอย่างไร และรายละเอียดการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗๙๘ ทั้งหมด 

 
สำนักงานประกันสังคม     ๖๑,๐๗๗,๔๓๐,๙๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบความชัดเจนในการขึ้นอัตราสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม  และขอทราบว่า

หน่วยงานบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมอย่างไร 
- สอบถามว่าหน่วยงานมีการบริหารสื่อสารอย่างไร เงินเยียวยาๆโควิดเป็นความผิด  

ของผู้ประกันตนหรือไม่และมีการเยียวยาผู้ถูกเรียกเงินคืนหรือไม่ 
- ขอทราบว่ารัฐบาลเป็นหนี้ค่าจ่ายสมทบสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ เท่าใด 
- สอบถามสำนักงานประกันสังคม ในส่วนของมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แรงงานช่วงใกล้เกษียณจะมีการคำนวณเงินที่ส่งเข้า
กองทุนประกันสังคมแตกต่างกันใช่หรือไม่ สำนักงานประกันสังคมมีแนวทางสื่อสารกับผู้อยู่ในวัยช่วง  
ใกล้เกษียณดังกล่าวอย่างไร  

- สอบถามสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากปัจจุบันมีคนเข้าร่วมเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 
๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มากขึ้น ซึ่งมีทั้งคนที่ส่งเงินเข้า
กองทุนประกันสังคมและไม่ส่งต่อเนื่อง อยากทราบตัวเลขคนที่อยู่ในมาตรา ๔๐ ดังกล่าว แล้วยังส่งเงิน
เข้ากองทุนประกันสังคมต่อเนื่องมีจำนวนเท่าใด และหนี้เงินสบทบค้างจ่ายของฝั่งนายจ้าง ปัจจุบันมีกี่
บริษัท มีกี่สถานประกอบการ ซึ่งจะขอรายชื่อสถานประกอบการ และรายละเอียดของลูกหนี้เงินสมทบ
ค้างจ่ายด้วย  

- กรณีที่หน่วยงานนำเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการลงทุนดังกล่าวมีการขาดทุน
เกิดขึ้น ขอทราบว่าปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเงินผู้ เอาประกันหรือไม่ และใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ  

- ขณะนี้ลูกหนี้รายใหญ่ที่สุดที่ค้างเงินสมทบ คือ รัฐบาล ขอทราบว่าจำนวนที่ค้างชำระ 
ของรัฐบาลเป็นจำนวนเท่าไร และรัฐบาลมีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าปรับที่สมทบไม่ตรงเวลาหรือไม่  
แต่เมื่อเทียบกับผู้ประกันตนหรือบริษัทเอกชนไม่ส่งเงินสมทบตามเวลาที่กำหนดต้องชำระดอกเบี้ย  
และค่าปรับ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ ที่ได้รับเงินไม่เท่ากันเป็นไปตามที่กฎหมาย

กำหนด หน่วยงานพยายามแก้ไขปรับปรุงการคิดคำนวณใหม่ให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
- กรณีผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบต่อเนื่องมี จำนวน ๑.๕ คน และจ่ายเงินสมทบไม่ต่อเนื่อง

ประมาณ ๑.๕ คน รวม ๒ ประเภทประมาณ ๓ ล้านคน ส่วนผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๔ มาตรา ๔๐ ก่อนรับเงินเยียวยาประมาณ ๑๐ ล้านคน ขณะนี้เป็นนโยบายของรัฐที่จะปรับปรุง  
ให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
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- กรณีที่คณะกรรมาธิการขอข้อมูลรายชื่อลูกหนี้และจำนวนเงินที่สมทบค้างจ่าย หน่วยงาน  
ขออนุญาตกลับไปพิจารณากฎหมายข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและกฎหมายประกันสังคม มาตรา ๑๐๐  
ว่าข้อมูลนายจ้างจะเปิดเผยได้หรือไม่  

- กรณีการบริหารกองทุนประกันสังคม ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ มี เงินลงทุนสะสม  
จำนวน ๒,๕๔๓,๐๖๓. ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง รัฐบาล นำไปลงทุนสุทธิ 
จำนวน ๑,๕๙๕,๗๖๔. ล้านบาท ได้ผลตอบแทนสะสมจากการลงทุน จำนวน ๙๔๗ ,๒๙๙ ล้านบาท 
ปัจจุบันการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ภาพรวมหน่วยงานได้กำไร ส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตลอด  
๖ เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานได้กำไรจากผลตอบแทนการลงทุนหลักทรัพย์ในประเทศไทยประมาณ 
๔ ,๑๔๙ ล้ านบาท และหุ้ นที่ ลดลงติด เพดานก่อนที่ จะดำเนินการหน่ วยงานต้องตัดสิน ใจ  
ผ่านคณะอนุกรรมการผ่านคณะกรรมการการลงทุน การที่หุ้นตกลง ณ วันนี้ แต่อีกสามเดือนข้างหน้า  
หุ้นจะมีจำนวนเพ่ิมขึ้น 

- กรณีการเรียกเก็บเงนิคนืหรือการเยียวยา ตามแบบฟอร์มและระเบยีบเจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงาน
ต้องมีการติดตามหนี้และต้องมีการแจ้งว่าต้องชำระหนี้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ แต่ข้อปฏิบัติ
ผู้ประกันตนหรือคนที่ได้รับความเดือนร้อนเมื่อได้รับหนังสือ สามารถเข้ามาติดต่อได้ทั่วประเทศ 

- กรณีการจัดเก็บอัตราเงินสมทบ เนื่ องจากสภาวะในปี  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ มีปัญหา 
การขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจหากเพ่ิมเงินสมทบเข้าไปจะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างจะเกิด
ความเดือนร้อน จึงมีการชะลอไว้ก่อน ณ วันนี้เศรษฐกิจดีขึ้นทางหน่วยงานมีนโยบายว่าจะคำนวณอัตรา
เงินสมทบเป็นก้าวหน้าหรือขั้นบันได ในปีแรกอาจจะใช้ในปี ๒๕๖๘ หรือ ปี ๒๕๖๙ อาจเพ่ิมจำนวน 
๑๗,๕๐๐ บาท ต่อไปอีก ๓ ปี เพิ่มเป็น ๒๑,๐๐๐ บาท ต่อไปอีก ๓ ปี เพิ่มเป็น ๒๓,๐๐๐ บาท ขณะนี้
ผ่านอนุกรรมการสิทธิประโยชน์จะนำเสนอคณะกรรมการประกันสังคมในต้นเดือนเพ่ือนำมาใช้  
และรับฟังความคิดเห็น 

- ปัจจุบันรัฐค้างเงินสมทบ จำนวน ๕๘ ,๖๘๓.๓๐ ล้านบาท โดยในทุก ๆ ปี รัฐจะจ่ายเงินให้ 
ไม่เกิน ๕ ปี รัฐจะจ่ายเงินที่ค้างชำระครบทั้งหมด แต่เงินที่ เป็นเงินสมทบประจำปีตามจำนวน
ผู้ประกันตนทุกมาตราจะไม่มีการค้างชำระ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม เนื่องจากปัจจุบันมีคนเข้ามาตรา ๔๐ 

แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มากขึ้น ซึ่งมีทั้งคนที่ส่งเงินเข้า
กองทุนประกันสังคม และไม่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมต่อเนื่อง อยากทราบจำนวนคนที่อยู่ใน
มาตรา ๔๐ ดังกล่าว แล้วยังส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมต่อเนื่องมีจำนวนเท่าใด และหนี้เงินสบทบ
ค้างจ่ายของฝั่งนายจ้าง ปัจจุบันมีกี่บริษัท มีกี่สถานประกอบการ ขอรายชื่อ พร้อมรายละเอียด และ
ลูกหนี้เงินสมทบค้างจ่าย 

๒. ขอรายละเอียดจำนวนตัวเลขของบริษัทที่ค้างชำระเงินสมทบทั้งหมด 
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๔๔ 
 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   ๔๑,๖๐๓,๑๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
ไม่มีประเด็นคำถาม 
 

 
 

เลิกประชุม เวลา ๒๐.๒๘ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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